

สำนวน

คำว่า "สำนวน" ในภาษาไทยมีความหมายหลายนัย เช่นถ้าพูดว่า สำนวน น.ม.ส. สำนวนสมเด็จพระยาคำรง ฯ สำนวนในที่นี้หมายถึง "วิธีเขียน" ซึ่งรวมทั้งความคิดและภาษาที่ใช้ ถ้าพูดว่าหนังสือนี้สำนวนดี สำนวนดีก็หมายถึง "การใช้ภาษาสละสลวย" หรืออาจหมายถึงใช้ภาษาใดถูกใจผู้อ่านผู้นั้น ถ้าพูดว่า เขาเป็นคนเจ้าสำนวน ก็อาจหมายความว่า "พูดจาหลบหลึกเอาตัวรอดได้เก่ง" ถ้าพูดว่า ขอความนี้ใช้เป็นสำนวน ก็หมายความว่า "มีคำใช้โดยความหมายตามตัวหนังสือ แต่ใช้ตามความหมายอื่นที่เป็นความหมายรอง" นอกจากนี้ความคิดเปรียบเทียบต่าง ๆ เช่นอุปมาอุปไมย ซึ่งเป็นความนิยมในแต่ละสมัยก็เรียกว่าสำนวน คือ สำนวนเปรียบเทียบได้ เนื่องจากสำนวนมีความหมายได้หลายนัยเช่นนี้ ผู้เขียนเรื่องสำนวนแต่ละคนจึงต้องพยายามนิยามคำว่าสำนวนตามที่ตนมุ่งหมายโดยเฉพาะ

ในวิทยานิพนธ์นี้ คำว่า "สำนวน" แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. กลุ่มคำที่มีคำทับคำในกลุ่มแน่นอนตายตัว อาจเป็นคำกริยากับคำนามใช้คู่กัน หรืออาจเป็นคำในหมวดอื่นก็ได้ แต่กลุ่มคำนั้นต้องไม่เป็น คำซ้อน, คำคู่, คำประกอบ, และคำคล้อง ตัวอย่างสำนวนประเภทนี้เช่น ซากหัวช้าง คนซุ่ม เป็นต้น
2. กลุ่มคำที่ใช้ในความหมายไม่ตรงตามตัวหนังสือ ส่วนมากใช้ตามความหมายรอง สำนวนประเภทนี้ เช่น กินเมือง ตีคอ ตีกิน คอยเหตุการณ์ เป็นต้น
3. สำนวนความเปรียบเทียบ ได้แก่สำนวนที่มีการเปรียบเทียบ สำนวนความเปรียบเทียบนี้แต่ละสมัยจะใช้แตกต่างกันไป บางสำนวนมีใช้อยู่ในสมัยหนึ่ง แต่เมื่อกาลล่วงไปก็เลิกใช้ เป็นต้น เช่นมีสำนวนว่า "ชาวเหมือนสำลีเม็ดใน" สมัยปัจจุบันคนที่ไม่เคยเห็นเม็ดสำลีย่อมไม่เข้าใจสำนวนนี้ สำนวนความเปรียบเทียบชนิดนี้เรียกว่า สำนวนความเปรียบเทียบพนสมัย

หรือสำนวนความเปรียบที่ตายแล้ว (dead metaphor) ในการพิจารณาสมัยของภาษา
สำนวนความเปรียบเป็นลักษณะประการหนึ่งที่ช่วยให้เราทราบสมัยของภาษาได้

สำนวนอีกประเภทหนึ่ง ใดแก่ วิธีเขียนหนังสือของแต่ละบุคคล อันประกอบด้วย
ลักษณะบางประการ เช่น การใช้คำบางคำ บางประเภท ความคิดบางอย่างที่ชอบแสดง
ออก ตลอดจนการแสดงความคิดเป็นประโยคเป็นข้อความ เช่น ชอบพูดอ้อมค้อม ชอบพูดสั้น ๆ
หรือ ชอบถึงความไพเราะให้คิดต่อเอาเอง เหล่านี้เป็นต้น สำนวนประเภทนี้เป็นลักษณะ
เฉพาะตัวของผู้เขียนแต่ละคนมีลักษณะทั่วไปของภาษาสมัยหนึ่งสมัยใด จึงไม่น่ามากล่าว
ในวิทยานิพนธ์นี้

ในบทนี้ผู้เขียนจะได้ศึกษาสำนวนที่มีใช้อยู่ในสมัยอยุธยาโดยเปรียบเทียบกับสำนวน
ในสมัยปัจจุบัน เพื่อจะได้อธิบายว่า ในสมัยอยุธยามีสำนวนใดบ้าง และสำนวนนั้นในสมัย
ปัจจุบันมีใช้หรือไม่ หรือใช้ต่างกันอย่างใด ทั้งนี้ นอกจากจะได้อธิบายสำนวนและวิธีใช้สำนวน
ในภาษาสมัยอยุธยาแล้ว ยังได้เห็นความแตกต่างในค่านิยมการใช้สำนวนของภาษาทั้งสองสมัย
ด้วย อันนับเป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งของภาษาไทย ในการศึกษาเรื่อง
สำนวนในภาษาสมัยอยุธยา ผู้เขียนได้แบ่งหัวข้อศึกษาดังต่อไปนี้คือ

- 6.1 สำนวนซึ่งสมัยอยุธยาใช้ต่างกับสมัยปัจจุบัน
- 6.2 สำนวนสมัยอยุธยาซึ่งคล้ายกับสมัยปัจจุบันแต่ประกอบด้วยคำมากกว่าสมัย
ปัจจุบัน
- 6.3 สำนวนสมัยอยุธยาซึ่งคล้ายกับสมัยปัจจุบันแต่ประกอบด้วยคำน้อยกว่าสมัย
ปัจจุบัน
- 6.4 สำนวนสมัยอยุธยาซึ่งคล้ายกับสมัยปัจจุบันแต่เรียงคำสลับที่กัน
- 6.5 สำนวนสมัยอยุธยาซึ่งมีคำหรือข้อความแทรกอยู่
- 6.6 สำนวนความเปรียบสมัยอยุธยา



6.1 สำนวนซึ่งสมัยอยุธยาใช้ต่างกับสมัยปัจจุบัน

สำนวนที่ใช้อยู่ในสมัยอยุธยานั้นมีเป็นจำนวนมากที่ใช้คำต่างกับสมัยปัจจุบัน คือเมื่อต้องการพูดถึงสิ่งเดียวกัน สมัยอยุธยาใช้สำนวนอย่างหนึ่ง สมัยปัจจุบันใช้อีกอย่างหนึ่ง สำนวนเหล่านี้บางทีก็ต่างกันมาก บางสำนวนก็คล้ายกัน บางสำนวนสมัยปัจจุบันไม่ใช่แล้ว หรือบางสำนวนสมัยปัจจุบันยังใช้อยู่แต่ความหมายต่างจากเดิมก็มี ความเข้าใจความหมายและวิธีใช้สำนวนเหล่านี้จะทำให้เข้าใจภาษาสมัยอยุธยาดีขึ้น และทำให้เห็นวิธีใช้ภาษาที่ต่างกับสมัยปัจจุบันด้วย ต่อไปนี้จะนำสำนวนสมัยอยุธยาที่ใช้แตกต่างกับสมัยปัจจุบันมาศึกษาเป็นสำนวน ๆ โดยลำดับตัวอักษร

กวานั้น

ตัวอย่าง "เกิดลูกอายุหัวปีไคแก่นายฝ่ายแม่ ลูกเอื้อย
หัวปีไคแก่นายฝ่ายพ่อ กวานั้นใหม่ันตามขานพะแนก
เส้นโยง" (กฎ. 2 น.13)

สำนวน กวานั้น มีความหมายตามอักษรวิธานศรับท์ว่า "กวานั้นคือของมากกว่าที่เขานับนั้น" ตามตัวอย่างนี้ของที่เขา นับคือลูกอายุและลูกเอื้อย และ กวานั้น ก็คือส่วนที่เหลือซึ่งไม่ใช่ลูกอายุและลูกเอื้อย ไคแก่ลูกคนรอง ๆ ลงไป จะเห็นได้ว่าในบริบทเช่นนี้สมัยปัจจุบันอาจใช้ว่า ที่เหลือ หรือ นอกนั้น แทน กวานั้น ได้

กันเมือง

ตัวอย่าง "ครั้งนั้นมหรรราชท้าวลูกยกพลมาเอาเมือง
สุโขทัย จึงสมเด็จพระบรมไตรโลกเจ้าแล
สมเด็จพระอินทราชาเจ้าเสด็จไปกันเมือง" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.95)

คำว่า กัน พจนานุกรม ๆ นิยามว่า "ห้าม, กัน, บัง, ปิด" คำว่า ป้องกัน นิยามว่า "กันหรือกีดกันให้พ้นภัย" ตามตัวอย่างนี้ ในสมัยอยุธยาใช้คำว่า กัน คู่กับคำว่า เมือง เป็น กันเมือง ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่ กันเมือง แต่จะใช้ว่า ป้องกันเมือง คือ

กันให้เมืองพนักซ์จากซาคัก

กำหนดทุมโมง

ตัวอย่าง "แล้วใหญ่หนึ่งยามคอยรับสั่ง ฟังปากเสียง
แลคอยเหตุการณ์ ถ้าเกิดเพลิงแลมีเหตุการณ์ขึ้น
เมื่อใดให้กำหนดทุมโมงไว้" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.82)

คำว่า ทุม พจนานุกรม ฯ นิยามว่า "ชั่วโมงกลางคืน" ส่วนคำว่า โมง นิยามว่า
"อัตรากำหนดเวลากลางวันเท่ากับหกสิบนาที (กลางคืนเรียกว่าทุม)" คำว่า ทุมโมง จึง
น่าจะหมายถึง เวลา ซึ่งไม่เจาะจงว่าเฉพาะกลางวันหรือกลางคืน ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่
ว่า กำหนดทุมโมง แต่ใช้ว่า กำหนดเวลา แทน

กินเมือง

ตัวอย่าง "ไอยการนา 10000 กินเมืองทั้ง 4 ฝ่าย" (กฎ. 1 น.73)

"และเมื่อขณะพญาธรรมรังคัดกินเมืองสทิงพระ
และนิมนต์พระมหาอินมหัสี" (ประชุมพระตำรา. น.66)

"เมื่อขณะแลออกพระสุรราชาออกมากินเมือง
พิทลุง แลนิมนต์พระมหาเถรอายุพน ไคกอพระ-
มหาธาตุ" (ประชุมพระตำรา. น.67)

"เสด็จอยู่นานจนจันนายสำเภาเอาของปาก-
สำเภามาถวายจึงให้เจ้าคาราสุริวงค์อยู่กินเมือง" (ความทรงจำ. น.4)

"จึงเชิญสมเด็จพระอินทราชาเจ้าขึ้นเสวย
ราชสมบัติ แลท่านจึงให้สมเด็จพระพญารามเจ้าไป
กินเมืองปทากูจาม" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.94)

สำนวน กินเมือง พจนานุกรม ฯ นิยามว่า "ครอบครองเมือง" และอักษร-
ภิกษานศรับ์นิยามว่า "ครองเมือง, คนที่ได้เป็นเจ้าของว่ากินเมือง" ตามตัวอย่าง

เหล่านี้ กินเมือง น่าจะมีความหมายตามพจนานุกรม ๗ และอักษรวิธานศรีบัวว่า "ครองเมือง" ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่คำกริยา กิน กับคำว่า เมือง แต่จะใช้คำกริยา ครอง แทน สมัยปัจจุบันจึงใช้สำนวนว่า ครองเมือง แทน กินเมือง นอกจากสำนวน กินเมือง แล้ว บางครั้งสมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า ครองเมือง ก็มี เช่น

"ครั้งนั้นประดิษฐานสมเด็จพระนพทรางกูรเจ้า

ในที่อุปราศ แลให้เสด็จขึ้นไปครองเมืองพิศณุโลก" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.97)

จะเห็นได้ว่า สมัยอยุธยาใช้ทั้งสำนวน กินเมือง และ ครองเมือง ส่วนในสมัยปัจจุบันใช้เฉพาะสำนวน ครองเมือง ไม่ใช่ กินเมือง ตามตัวอย่างข้างต้นนี้มีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ คำว่า กินเมือง ใช้กับ ขุนนางหรือเจ้านาย ส่วนคำว่า ครองเมือง ใช้กับ สมเด็จพระนพทรางกูร ซึ่งจะไต่ครองราชย์สืบไป

กุมมือให้เป็นเมีย

ตัวอย่าง "หญิงอันบิดามานคากุมมือให้เป็นเมียชาย

ไต่ชื่อว่าเมียกลางเมือง"

(กฎ. 2 น.206)

สำนวนว่า กุมมือให้เป็นเมีย นี้ ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่ เมื่อพิจารณาตามบริบทน่าจะหมายถึง "อาการที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงยกลูกสาวให้ชาย" ในสมัยปัจจุบันจะไม่ใช้ว่า กุมมือให้ เป็นเมีย แต่จะใช้ว่า ยกให้ เป็นเมีย

เกิดทรพิษ

ตัวอย่าง "ครั้งนั้นคนทั้งปวงเกิดทรพิษตายมากนัก" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.95)

"ครั้งนั้นเมืองพิศณุโลกเข้าแพง 3 สัจบาท

อนึ่งคนทั้งปวงเกิดทรพิษ ตายมาก"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.99)

คำกริยาที่ใช้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ สมัยปัจจุบันนิยมใช้คำกริยา เป็น ไม่ใช่คำกริยา เกิด ตามตัวอย่างนี้ ในสมัยอยุธยาใช้คำกริยา เกิด กับ ใช้ทรพิษ และใช้เป็นสำนวนว่า เกิดทรพิษ สมัยปัจจุบันจะใช้ว่า เป็นใช้ทรพิษ แทน

แกคำ

ตัวอย่าง "แล้วพระรามก็ว่าแกคำราชทูตว่า กุมาร เมื่อ
ออกมาแต่ครุภพระมารดา ก็เดือนกวันจึงรู้ว่า" (ประชุมพระตำรา. น.75)

"จึงราชทูตก็จะว่าแกคำพระรามนั้นมีโต ก็แพ
แกพระรามนั้นแล" (ประชุมพระตำรา. น.75)

สำนวน แกคำ อักษรวิธานศรับ์นนิยามว่า "คนหนึ่งกล่าวถ้อยคำต่าง ๆ, แล้ว
เรากล่าวความแกคำนั้น" ตามอธิบายนี้ แกคำ น่าจะหมายถึง "อาการที่ฝ่ายหนึ่งโต้แย้ง
คำพูดของอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า พุกแก หรือ กล่าวแกก็ได้ สมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวนว่า
แกคำ แต่จะใช้ว่า โต้แย้ง หรือ กล่าวแก แทน

แกตัว

ตัวอย่าง "ผู้ใดใคร่สองคนแลแกตัวรอดออกมาวางวัน
ขึ้นทองเสื่อผา" (กฎ. 1 น.91)

สำนวน แกตัว พจนานุกรม ๆ นิยามว่า "ปลดเปลื้องความผิดของตัว, พยายาม
ให้ชนะหรือได้เงินคืนในการที่ตนได้แพ้การแข่งขันหรือเสียการพนันไว้" คำว่า แก พจนานุกรม
 ๆ นิยามว่า "ขยาย, คลาย, เปลี่ยนแปลงทำให้ดี, ทำให้หลุด, ทำให้หาย" ตาม
ตัวอย่างข้างต้นนี้ แกตัว น่าจะแปลว่า "ทำให้ตัวหลุดพ้นจากอันตราย" มิได้มีความหมาย
เช่นคำว่าแกตัวตามความหมายในพจนานุกรม ๆ จึงกล่าวไควว่าสำนวน แกตัว ตามความ
หมายที่กล่าวในตัวอย่างนี้สมัยปัจจุบันไม่มีใช้แล้ว

ขาดชื่อ, เหลือชื่อ

ตัวอย่าง "ถ้าแลในหนังสือรอนนั้นขาดชื่อก็คือเหลือชื่อก็คือ
ทานวาเลมิก" (กฎ. 2 น.30)

ตามตัวอย่างนี้ ขาดชื่อ น่าจะหมายความว่า "ชื่อขาดไป" ส่วน เหลือชื่อ ก็น่าจะ
จะหมายถึง "ชื่อเกินไป" ในสมัยปัจจุบันนี้ใช้ว่า ชื่อขาด ชื่อเกิน ไม่ใช่ว่า ขาดชื่อ เหลือชื่อ

อย่างสมัยอยุธยา

ชาติหัวช้าง

ตัวอย่าง "ผู้ใครนช้างมีไชย แลชาติก^๑ชาติหัวช้าง

บำเหน็จไคทานทองหมวกทอง"

(กฎ. 1 น.90)

"ครั้งนั้นมหาอุปราชชาติหัวช้างตายในที่นั้น"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.103)

ในพจนานุกรม ๗ มีสำนวนว่า ชาติคอช้าง แปลว่า "ถูกฟันตายกับคอช้างเมื่อชนช้างกัน ชาติหัวช้าง ก็เรียก" ในสมัยปัจจุบันนิยมใช้สำนวน ชาติคอช้าง ไม่นิยมใช้ ชาติหัวช้าง แต่ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าสมัยอยุธยานิยมใช้สำนวนว่า ชาติหัวช้าง

เขากัน

ตัวอย่าง "ควยเป็นปืนชาติजेระมัด 900 บอก

เขากันกับปืนชาติสุตัน 926 บอก เป็นปืน 1826

บอก"

(แถลง. ปี 2 ล.3 น.124)

"มารับเอาสินค้าของท่านพระยาราช(กาบัตัน)
แลรับเอาแต่เสมียน ๗ กวานเขากันทั้งสองรายนี้
คาเป็นคูปุก 13 ภาวราแลครั้งหนึ่ง"

(แถลง. ปี 2 ล.3 น.130)

"ลองลงไปอยู่ ๗ เมืองสมุทร 8 ลำแล้ว
เขากัน ทั้งเรือแลคนซึ่งอยู่ ๗ เมืองสมุทรกับไค

ไชโบออกไปแล้วนั้น เป็นเรือ 44 ลำ คนสี่พันเศษ" (จดหมายเหตุหลวงอุดม. น.145)

"แต่ไคตัวปืนส่งแล้วทั้งในกรุง.ฯ ทั้งหัวเมือง

เขากันเก่าใหม่เป็นปืน 72 ปัก"

(จดหมายเหตุหลวงอุดม. น.197)

"ข้าพเจ้าไคจดหมายฝากออกมากับหมื่นนิกร
ภูวนเมืองจันทบุรีอีกฉบับ 1 เขากัน ทั้งฝาก

ออกมาแตกออกเป็น 5 ฉบับ ๗"

(จดหมายเหตุหลวงอุดม. น.206)

ส่วน เข้ากัน มีความหมายตามอักขรราชานศัพท์ว่า "คือความที่ศรีร่วมกันรวมกันประสมกันบังจบกันประมวนกัน" ส่วน เข้ากัน ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ แต่จะใ้ช้ว่า รวมกันเข้า หรือ รวมกัน แทน ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ส่วน เข้ากัน ใช้ตามความหมายในอักขรราชานศัพท์คือ "ความที่ศรีร่วมกันรวมกันประสมกันบังจบกันประมวนกัน"

คนชุม

ตัวอย่าง "ถ้าความมีฟงรองฟองหาอุธรใช่ ทานไท
มีโทษแถมนี้ให้ตบปากควยไม้แปน 10 คบใน
กลางสาร เมื่อคนชุม"

(กฎ. 2 น.154)

คำว่า ชุม พจนานุกรม ๆ นิยามว่า "มาก, รวมกัน" ตามตัวอย่างข้างต้นนี้
คำว่า ชุม น่าจะมีความหมายตามพจนานุกรม ๆ ว่า "มาก" หรือ "รวมกัน" ในสมัยปัจจุบัน
คำว่า ชุม ใช้กับ สัตว์ ไม่นิยมใช้กับ คน ในอักขรราชานศัพท์ ชุม ใช้กับผลไม้ก็ได้ ดัง
คำนิยามว่า "ชุม, ชุก, มีมาก คือการที่สิ่งของมีมาก, เหมือนอย่างนาผลไม้ เป็นต้นนั้น"
ในตัวอย่างข้างต้น คำว่า ชุม ใช้กับ คน เป็น คนชุม แปลว่า "คนมาก, คนมาชุมนุมกัน,
คนมาประชุมกัน" ตัวอย่างนี้ น่าจะหมายความว่า "ให้ตบปากในศาลเมื่อที่คนมาชุมนุมกัน
อยู่" ส่วน คนชุม ไม่นิยมใช้ในสมัยปัจจุบัน คำว่า ชุม ที่ใช้กับ คน ในสมัยปัจจุบัน
มีปรากฏร่วมกับคำว่า โจร หรือ โจรผู้ร้าย ขโมย เป็น โจรชุม โจรผู้ร้ายชุม หรือ ขโมย
ชุม

ครบควย

ตัวอย่าง "แลพระขุนลกและญาติพี่น้อง ก็แต่งสบงจีวร
ครบควยรูปเทียนแล้ว เจ้าเณรไปสู่พระมหาเถร
ปียทสี่เป็นพระอุปัชฌาจารย์"

(ประชุมพระตำรา. น.74)

คำว่า ครบ มีความหมายตามพจนานุกรม ๆ ว่า "ถ้วน, เต็มจำนวนที่กำหนดไว้"
ตามตัวอย่างนี้ ครบควยรูปเทียน น่าจะหมายความว่า "มีรูปเทียนครบ" ในสมัยปัจจุบัน

ไม่ใช่สำนวนว่า ครบควย แต่นิยมใช้ว่า พรวดควย เช่น แคงสบงจิวรพรวดควยรูปเทียน หมายถึง "จัดหาสบงจิวรและรูปเทียนครบทุกอย่าง" เป็นต้น

คล้ายป่วย

ตัวอย่าง "ท่านพระยาถลางยังเจ็บหนัก ถ้าท่านพระยา

ถลาง คล้ายป่วยแล้วจะไค่ปรึกษาว่ากล่าว" (แถลง. ปี 3 ล.1 น.105)

"ถ้าเจ้าคุณคอย คล้ายป่วยขึ้นชาเจ้าจะลงมา

ให้พบลาโตก" (แถลง. ปี 3 ล.2 น.106)

คำว่า คล้าย อักษรวิธานศรัทธินิยามว่า "เคลื่อน, คืออาการที่ถอยหย่อนออกไป, เหมือนอย่างไขหนัก, คอยบันเทาดลง เป็นต้น" ตามความหมายนี้ คำว่า คล้าย จึงใช้กับความเจ็บไข้ได้ ตามตัวอย่างข้างต้น คำว่า คล้าย ใช้คู่กับคำว่า ป่วย เป็น คล้ายป่วย และน่าจะแปลว่า "อาการป่วยทุเลาลง" สำนวน คล้ายป่วย นี้ สมัยปัจจุบันไม่นิยมใช้ แต่จะใช้ว่า อาการป่วยทุเลาลง หรือ อาการดีขึ้น ในสมัยปัจจุบันคำว่า คล้าย นิยมใช้กับเรื่องทางใจและความรู้สึก เช่น คล้ายโศก คล้ายความเศร้า คล้ายทุกข์ คล้ายรอน คล้ายโกรธ คล้ายความแค้น เป็นต้น

คอยเหตุการณ์

ตัวอย่าง "แล้วให้ผู้นั่งยามคอยรับสั่ง ฟังปากเสียง แล

คอยเหตุการณ์ ถ้าเกิดเพลิงแลมีเหตุการณ์ขึ้นเมื่อใด

ให้กำหนดคุมโมงไว้"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.82)

ในพจนานุกรม ำ มีคำว่า คอยเหตุ แปลว่า "ระวังเหตุการณ์" และมีคำว่า หอคอย แปลว่า "ชื่อหอสูงสำหรับดูเหตุการณ์" คำว่า คอย จึงน่าจะมีความหมายว่า "ระวังเหตุร้าย" คำว่า เหตุการณ์ น่าจะหมายถึง "เหตุร้าย" คำว่า คอยเหตุการณ์ ในตัวอย่างข้างต้นจึงน่าจะหมายถึง "ดูแลไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้น" ปัจจุบันไม่ใช่สำนวน คอยเหตุการณ์ แต่นิยมใช้สำนวนว่า รักษาการณ์ แทน

คำนับภาษาวิสันคา

ตัวอย่าง "วิสันคาชี้เรือพลกันเขียง 5 คน ออกมาขึ้น

กำปั่นคำนับภาษาวิสันคา"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.63)

คำว่า ภาษา พจนานุกรม ๆ นิยามว่า "เสียงหรือกิริยาอาการซึ่งทำความเข้าใจซึ่งกันและกันได้, คำพูด, ถ้อยคำที่ใช้พูดจากัน, โดยปริยายหมายถึงคนหรือชาติที่พูดภาษานั้น ๆ เช่น นุ่งและหมแดงตัวตามภาษา (พงศ.ร.3) หรือหมายความว่า มีความรู้ความเข้าใจ" คำว่า ภาษา ในตัวอย่างข้างต้นนี้ น่าจะใช่ตามความหมายโดยปริยาย คือหมายถึง "ชาติที่พูดภาษานั้น" ส่วนคำว่า คำนับภาษาวิสันคา จึงน่าจะแปลว่า "ทำความเคารพแบบชาติวิสันคา" คำว่า ภาษา สมัยปัจจุบันนำมาใช้ในความหมายว่า "แบบ" ควบเช่น อยู่ตามภาษาจน ทำงานภาษาอะไร บางครั้งไฉว่า ประสา ก็มี

คิดด้วยกัน

ตัวอย่าง "ครั้งนั้นพูดำแห่งแลท้าวผาคอง คิดด้วยกัน

วาชยอทัพหลวง"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.93)

ในอักษรวิธานศรับที่มีส่วนว่า คิดกัน แปลว่า "หาด้วยกัน, คือความที่คนสองคน ฤสามคนเป็นต้น, จะทำการสิ่งใด ๆ, ขอมคิดอ่านปรึกษากันนั้น" ตามตัวอย่างนี้ ส่วน คิดด้วยกัน ก็น่าจะมี ความหมายอย่างเดียวกับ คิดกัน คือแปลว่า "ปรึกษากัน" แต่เนื่องจากในกรณีตามตัวอย่างนี้ เรื่องที่ปรึกษากันเป็นเรื่องการรวมพรรคพวกเพื่อต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่ง จึงน่าจะเรียกว่าเป็นการ คบคิดกัน ในกรณีเช่นนี้สมัยปัจจุบันจะใช้ส่วนว่า คบคิดกัน ส่วนว่า คบคิดกัน ในสมัยปัจจุบันมีความหมายในทางไม่ดี ส่วนที่มีความหมายเป็นกลาง ๆ ใดแก่ คิดกัน ซึ่งน่าจะเป็นส่วนเดียวกับส่วนว่า คิดด้วยกัน ในสมัยปัจจุบันมีส่วนที่ประกอบด้วยคำว่า ด้วยกัน อยู่หลายส่วนเช่น ทำด้วยกัน กินด้วยกัน นอนด้วยกัน เล่นด้วยกัน เป็นต้น แต่ไม่ไฉว่า คิดด้วยกัน

คิดอ่านควย

ตัวอย่าง "อยู่มากแล้วไซ้เป็นชานานแล พระจวงเจ้า

คิดอ่านควยพระณโสดมยุบ"

(ประชุมพระตำรา. น.66)

ในสมัยปัจจุบันมีสำนวนว่า คิดอ่าน แปลตามความหมายในพจนานุกรม ๆ ว่า "ไตร่ตรองหาทางแก้ไข" ส่วนสำนวนว่า คิดอ่านควย สมัยปัจจุบันไม่มีไซ้ ตามตัวอย่างนี้ คิดอ่านควย น่าจะหมายถึง "อาการที่บุคคลสองฝ่ายมารวมกันคิด ซึ่งสมัยปัจจุบันอาจใช้สำนวนว่า รวมคิดกัน แทนได้

แคบใจ

ตัวอย่าง "ทรงศรีสว่า ฟังหนังสือพระยากลับทันว่าดู
ยับเขินเต็มทีที่เดียว เห็นจะแคบใจตกใจอยู่นัก
หน้าแล้ว"

(จดหมายหลวงอุดม. น.271)

ในสมัยปัจจุบันสำนวนว่า แคบใจ ไม่มีไซ้ มีแต่ คับใจ หมายถึง "อึดอันตันใจ, ทำอะไรไม่ได้อย่างใจนึก" ส่วน แคบใจ ในตัวอย่างนี้น่าจะมีความหมายคล้ายสำนวน คับใจ คือ น่าจะหมายความว่า นึกคิดได้ในขอบเขตแคบหรือจำกัด กล่าวคือ "คิดไม่ออก มองไม่เห็นทาง หรือจนปัญญา"

จงสั้นชื่อ

ตัวอย่าง "ผู้ใด ๆ ทำหนังสือร้องเรียนหาความแค้น
ควยกิจสิ่งใดก็ทำให้สั้นชื่อผู้คดีในหนังสือร้องนั้น
จงสั้นชื่อ"

(กฎ. 2 น.30)

สำนวนว่า สั้นชื่อ ปัจจุบันแปลว่า "หมดชื่อ ส่วนมากหมายถึง แพ้ หรือ ตาย นิยมใช้ไปเป็นภาษาพูด" ส่วนสำนวนว่า สั้นชื่อ ในตัวอย่างนี้น่าจะแปลว่า "ครบทุกชื่อ" ซึ่งเป็นความหมายที่สมัยปัจจุบันไม่มีไซ้ ตามตัวอย่างข้างต้น สำนวนว่า จงสั้นชื่อ น่าจะแปลเป็นภาษาปัจจุบันได้ว่า "ให้ครบทุกชื่อ"

ขอบที

ตัวอย่าง "แดเมื่อโคขอบทีจะว่าจึงจะออกไปว่าเอง
และผู้นั้นนัคแลหมีโคออกไปว่า"

(กฎ. 2 น.60)

"แต่บัดนี้ลมพัคกลางจนเพลายุ. จะไปถึง
เกาะมันนั้นมีโค และลมพัคขอบทีที่อยู่แล้วจะขาม
ไปเมืองโยกะตรา"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.60)

สำนวนว่า ขอบที สมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ถ้าพิจารณาตามความหมายของคำ พจนานุกรม ฯ นิยามคำว่า ขอบ ว่า "พอใจ, รักใคร, ถูกต้อง, ถูกใจ หรือ ถูกกัน" และคำว่า ที นิยามว่า "ทาทาง, ชันเชิง" ขอบที น่าจะแปลว่า "ถูกต้องด้วยชันเชิง หรือ เหมาะแก่การซึ่งมีความหมายคล้ายสำนวนสมัยปัจจุบันว่า เข้าที ซึ่งมีความหมายว่า "เหมาะสม, น่าชม" แต่ตามตัวอย่างนี้ ขอบที ใช้กับเวลา น่าจะมีความหมายว่า "โอกาสเหมาะ, ถึงคราวเหมาะ, ถึงเวลาอันควร"

ไชเรือ

ตัวอย่าง "จึงเจาสภาก็ยินดีเอาเป็นชื่อนปฏิบัติรักษา
แล้วก็ไชเรือไป"

(ประชุมพระตำรา. น.75)

ในพจนานุกรม ฯ มีคำว่า ไชเรือ แปลว่า "ชื่อเพลงทำนองหนึ่ง" และมีสำนวนว่า ไชโบ แปลว่า "กางโบ, แลนเรือ" ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ สำนวน ไชเรือ น่าจะมีความหมายอย่างเดียวกับสำนวน ไชโบ ในสมัยปัจจุบัน คือแปลว่า "แลนเรือ"

คูแยบคาย

ตัวอย่าง "เมื่อมหาตากลับขึ้นไป รับผิดชอบให้สุริยภักดิ์ช
มาแต่ขึ้นไปพึ่งคูแยบคายว่าจะศรัทธาจริงหรือจะ
คิดเป็นการแผนดิน"

(ความทรงจำ. น.8)

คำว่า แบายคาย พจนานุกรม ๆ นิยามว่า "เข้าที่" อักษรวิธานศัพท์นิยามว่า "แบายนต์, เล่ห์กล, คือกลอุบาย แต่คายนั้นเป็นคำสร้อยคนมักพูดอย่างนั้น" ส่วนว่า คูนแบายคาย ตามตัวอย่างนี้ น่าจะหมายถึง "คูนทวงที่" หรือ "คูนทาทาง" ในสมัยปัจจุบัน ส่วนว่า คูนแบายคาย ไม่มีใช้ แต่อาจใช้ว่า คูนทวงที่ หรือ สืบเรื่องราวแทนได้

ไต่ความผิด

ตัวอย่าง "ควย ๗ (วัน) 5 ๓ 4 คำ ปรีะกาเอกศก

กัปปิตันกะแรพาเอาของไป ข้าก็ไต่ความผิด

ครั้งหนึ่งแล้ว"

(โบราณ. ปี 3 ล.1 น.140)

ในสมัยปัจจุบันไม่นิยมใช้คำกริยา ไต่ กับ ความผิด แต่นิยมใช้กริยา มี คือใช้ว่า มีความผิด แทนส่วน ไต่ความผิด

ตกลปาก

ตัวอย่าง "ญาติแห่งหนึ่งตกลปากให้ไต่กินชั้นหมากทาน

แล้วขายหาผิดมิได้"

(กฎ. 2 น.265)

ในพจนานุกรม ๆ มีส่วนว่า ตกลปากตกลคำ แปลว่า "ตกลง, รับรอง" ในสมัยปัจจุบันอาจใช้ว่า ตกลปากตกลคำ หรือ ตกลปากรับคำ ก็ได้ แต่ไม่นิยมใช้ใด ๆ ว่า ตกลปาก ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ ส่วนว่า ตกลปาก น่าจะแปลว่า "ตกลง, รับรอง, หรือรับคำ"

ทองราชการ

ตัวอย่าง "แต่ทำอุบายด้วยวิพุนธิเองก็สืบสวนมิได้

เปนสัจจวามันทองราชการจริง ทานวามันละ

พระราชโองการแก่ความเมืองประเวประวีง

โทษา"

(กฎ. 2 น.59)

ส่วนว่า ตองราชการ ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ คำว่า ตอง สมัยอยุธยาแปลว่า "ถูก" เช่น ตองตี, ตองจำ แปลว่า "ถูกตี, ถูกจำ" คำว่า ตองราชการ จึงน่าจะหมายถึง "ถูกราชการ" คือมีหน้าที่ต้องทำราชการ ส่วน ตองราชการ อาจแปลเป็นส่วน ปัจจุบันไควา ติตราชการ, มีราชการ เขาเวรรับราชการ หรือ ถูกเกณฑ์ไปรับราชการ

ตั้งคำ

ตัวอย่าง "ครั้นตั้งคำต่อพระศาสนาพระศากตเจ้า
 เหา 5000 พระวษา ก็จึง ตั้งเมตาโมตรีจิตคิด
 ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินทั้ง 2" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.1)

ส่วนว่า ตั้งคำ ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ตามตัวอย่างนี้ "คำ" น่าจะหมายถึง "คำอธิษฐาน" ตั้งคำต่อพระศาสนาจึงน่าจะหมายถึง "ตั้งอธิษฐานต่อพระศาสนา"

ตัดสายสะคือมาเลี้ยง

ตัวอย่าง "นางมอตัดสายสะคือเจ้าเนรทองนางศรี-
จุหามาเลี้ยง เป็นลูกธรรมบุตร" (ประชุมพระตำรา. น.82)

การตัดสายสะคือ จะทำเมื่อเด็กแรกเกิด ส่วนว่า ตัดสายสะคือมาเลี้ยงจึงน่าจะหมายถึง "เอามาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นทารก" ส่วนว่า ตัดสายสะคือมาเลี้ยง ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้

คำอายุ

ตัวอย่าง "เป็นคนสูงอายุคมหลงไหล 1 เกกคำ
อายุคม เอาถอยคำมีโต 1" (กฎ. 2 น.28)

ในสมัยปัจจุบันมีส่วนว่า สูงอายุ แปลว่า "มีอายุมาก หรือ ชรา" แต่ไม่มีส่วนว่า คำอายุ ตามตัวอย่างข้างต้นนี้จะเห็นว่า สมัยอยุธยามีส่วนว่า คำอายุ ซึ่งน่าจะมีความหมายว่า "อายุน้อย หรือ เด็กมาก" ลักษณะของคนสูงอายุคือ "หลงไหล"

ส่วนลักษณะของ เด็กคำอายุคือ "เอาถ้อยคำมิได้" ฉะนั้น สูงอายุ น่าจะหมายถึง "แก่จนหลง" และ คำอายุ ก็น่าจะหมายถึง "เด็กมากจนเชื่อถือคำพูดมิได้"

ติดหนี้

ตัวอย่าง "ข้าพเจ้าจะขอติดหนี้ทานสัก 5 ภารา มาถึงเมืองถลางจะใช้ให้ครั้งหนึ่งก่อน" (แถลง. ปี 3 ล.1 น.137)

"อนึ่งนายเรือบาทหาติดหนี้หลวงถึง 50 ภาราเศษ" (แถลง. ปี 3 ล.2 น.100)

คำว่า ติด ในสมัยปัจจุบัน ใช้เป็นภาษาพูด มีความหมายตามพจนานุกรม ๆ ว่า "(ปาก) ค้างอยู่" สำนวนว่า ติดหนี้ ในตัวอย่างนี้ น่าจะแปลว่า "ค้างหนี้" หรือ "ค้างชำระ" สมัยปัจจุบันไม่นิยมใช้สำนวน ติดหนี้ แต่นิยมใช้ว่า เป็นหนี้

แต่ที่อันจริง

ตัวอย่าง "อย่าให้อยู่ไกลพญาณ ๆ จะไต่ล่าถูกหาว่า กลาวแต่ที่อันจริง" (กฎ. 2 น.55)

"มิควรที่จะฟังอย่าให้ฟัง ให้ฟังเอาคำพญาณ แต่ที่อันจริง" (กฎ. 2 น.73)

สำนวนว่า แต่ที่อันจริง ในตัวอย่างข้างต้นนี้ น่าจะมีความหมายว่า "เฉพาะสิ่งที่เป็นความจริง" ในปัจจุบันนิยมใช้สำนวนว่า แต่ที่จริง หรือ แต่สิ่งที่จริง ไม่ใช่ แต่ที่อันจริง

แต่นไปเมื่อหน้า, แต่นสืบไปเมื่อหน้า

ตัวอย่าง "ให้คงโดยคำราบรรพษัตราธิราชอุทิศเปนพระกัลปนาไวแกกอนแลให้บิศตราไวเป็นคำนับแต่นไปเมื่อหน้า" (ประชุมพระตำรา. น.6)

"เป็นจิ้งหรีดเพศผู้เพศเมียแยกจากกัน" (ประชุมพระคัมภีร์ น.35)
 นุราเถนสามเนนแลคาบสแก้นไปเมื่อหน้า"

"ครั้นแต่งที่จึงเอาพร้อมปลงถึง 2 } ชั้นข้างนั้น
 3 }
 ที่จึงเสมอกัน ถ้าแต่นี้ไปเมื่อหน้าให้เจ้าพนักงาน
 ทำพื้นทีกุดอก" (ประชุมจดหมายเหตุ น.117)

"แลแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าถ้าแลไพร่หมู่ไกรกรม
 ไค ๆ ทุกขยาก แลมนุนายหมื่นรู้เห็นเป็นสัจว่า
 ไพร่หมู่ทุกขยาก" (กฎ. 2 น.24)

"แต่นี้สืบไปเมื่อหน้าถ้าผู้พิพากษาแลกระลาการ
 ผู้ไคอันอยู่ ๓ เมือง 1 }
 2 } ชั้นคาคองพิพากษา" (กฎ. 2 น.85)
 3 }
 4 }

ส่วนว่า แต่นี้ไปเมื่อหน้า หรือ แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า ตามตัวอย่างเหล่านี้จะ
 แปลว่า "ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป" ในสมัยปัจจุบัน ส่วนทั้งสองนี้ไม่มีใช้ แต่จะใช้
 ส่วนว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป แทน

แต่ใน

ตัวอย่าง "แลมีอัครคีให้กระลาการพิจารณาให้แล้ว
แต่ใน 3 เดือน อย่าไคให้ชาคราการ" (กฎ. 2 น.25)

"ถ้าจะร้องฟ้องพิพาทกล่าวหากันใหม่ร้อง
ฟ้องแต่ใน 15 วัน" (กฎ. 2 น.32)

คำว่า แต่ มีความหมายว่า "เพียง หรือ เฉพาะ" แต่ใน จึงน่าจะหมายความว่า
 "เฉพาะใน หรือ ในกำหนด" ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ส่วนว่า แต่ใน แต่จะใช้ว่า
ภายใน แทน

แต่อาเภอใจ

- ตัวอย่าง "จึงจะมียื่นบาฐูชียไว้แก่พระสัถ์จึงสิ้นตาม
พิจารณาไคมากแลนอยนั้น อยาให้สัถ์คือเอาแลน
นั้นจายแต่อาเภอใจก่อน" (กฎ. 2 น.22)
- "หากวาฐาตีพินองพวกพองกลัวความจะแพ
ไปบนบานชักรชอมพญาแต่อาเภอใจเอง" (กฎ. 2 น.54)
- "คือหาว่ามีคุมเอาลูกความไปรับสั่งส่งสั่ง
เอาใบสั่งไปส่งแต่อาเภอใจ" (กฎ. 2 น.189)

สำนวนว่า แต่อาเภอใจ สมัยปัจจุบันไม่ใช่ จะใช้ว่า ตามอาเภอใจ หมายถึง
"ตามใจตัวเอง" สำนวนว่า แต่อาเภอใจ ตามตัวอย่างนี้จะแปลว่า "ทำตามใจชอบ
หรือทำเองโดยไม่มีใครใช้ใครสั่ง" คำว่า อาเภอ ในสมัยอยุธยาใช้ในความหมายว่า
"ตนเอง" ควเชน อาเภอแห่งอาตมาครานเอง หมายความว่า "ตัวชี้เกียจเอง" (ดูคำ
ว่า ยินร้าย) แต่อาเภอใจ จึงน่าจะหมายถึง "เฉพาะใจตนเอง" หรือ "ตามใจตน
ปรารธนา"

แตงการ

- ตัวอย่าง "ให้เจ้าพนักงานแตงการไว้ให้ครบจึงทุก
พนักงาน" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.108)
- สำนวน แตงการ พจนานุกรมนิยามว่า "(กลอน) แต่งงาน" แต่ในตัวอย่างนี้
แตงการ ไม่น่าจะแปลว่า "แต่งงาน" แต่น่าจะแปลว่า "จัดแจงสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ควร" สำนวนนี้ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้

แต่งหนังสือให้เขาไปแก้

ตัวอย่าง "แลให้เขาปล้นเมืองนครลำปางมีไคจิ่งแต่ง

หนังสือให้เขาไปแก้หมื่นนครเจ้าเมืองนครลำปาง ๆ

นั้นจึงออกมาถวายบังคม"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.93)

สำนวนว่า แต่งหนังสือให้เขาไปแก้ ปัจจุบันไม่ใช่ ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ สำนวน
ดังกล่าวจะแปลว่า "ส่งหนังสือเขาไปถึง" หรือในสมัยปัจจุบันอาจใช้สำนวนว่า ส่งหนังสือ
ถึง แทนได้

ถามข่าว

ตัวอย่าง "ครั้นเพลายายเขนตราให้บิณฑการังมา

ถามข่าว และบอกวากำป็นใหญ่ซึ่งจะไปส่ง ณ

กรุงศรีวิชัยบุรีนั้นมียูแล้ว"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.4)

"เขนตราให้มาถามข่าวทานูเจ้าทูลพระราช-

สาสน"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.61)

ในสมัยปัจจุบัน การไปเยี่ยมเยียน พุคคุยกัน หรือส่งจดหมายไปถึงคนสนิทที่อยู่ทาง
ไกลกัน มักมีการถามความเป็นไปและทุกซ่ซุช เรียกว่า ถามข่าวคราว หรือ ถามทุกซ่ซุช
สำนวน ถามข่าว ในตัวอย่างข้างต้นนี้ เป็นการถามข่าวผู้ที่ เป็นอากันตุกะ น่าจะมีความ
หมายว่า "ถามทุกซ่ซุช"

ถึงใจ

ตัวอย่าง "จึงโปรดให้พระยายมราชท้าวพระกรุณา

ยกทัพใหญ่ออกมาปราบปราม ทำให้ถึงใจอาย

แขกเหลากำเริบเสียดียราบคอบแล้วที่เดียว"

(จดหมายเหตุหลวงอุคม. น.67)

สำนวนว่า ถึงใจ มีความหมายตามพจนานุกรม ๆ ว่า "สมใจ, สะใจ" เช่น
กินให้ถึงใจ หมายถึงกินให้เต็มตามที่ตามต้องการ ตามตัวอย่างนี้ ถึงใจ น่าจะแปลว่า "สะใจ
หรือ สาแก่ใจ" ไม่น่าจะแปลว่า "สมใจ" กล่าวคือมีความหมายประชดประชันอยู่ด้วย

ถึงสัญญา

ตัวอย่าง "ครั้นถึง ๗ เดือน 3 เดือน 4 ตุษาจะเอาคีมูก
แลเหล็กส่งให้ ถ้าถึงสัญญาแล้วตุษามีเอาคีมูกส่งให้
ขอทานเกาะจำเร่งรักเอาเงินแลคีมูก" (แดง. ปี 2 ล.3 น.130)

คำว่า ถึง ในสมัยปัจจุบันนิยมใช้กับเวลาและสถานที่ เช่น ถึงบ้าน ถึงหกโมงเย็น
เป็นต้น ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ สมัยอยุธยาใช้คำว่า ถึง กับ สัญญา เป็นสำนวนว่า ถึงสัญญา
เมื่อพิจารณาโดยปริบทแล้ว น่าจะแปลว่า "ครบกำหนดตามสัญญา"

แดงคำไทย

ตัวอย่าง "จึงพระศรีภูริปรัชญาภิราชเสนาบดีศรีศาลักษณ์
นำพุทธฎีกาแดงคำไท ในชคาคแดนหนึ่ง" (ประชุมพระตำรา. น.7)

สำนวนว่า แดงคำไทย ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ตามตัวอย่างนี้ สำนวนว่า แดง
คำไทย น่าจะแปลว่า "แปลเป็นภาษาไทย"

ทอคาบสนเทห์

ตัวอย่าง "อนึ่งในเดือน 7 นั้น คนทอคาบสนเทห์
ครั้งนั้นให้มาขุนนางเสียมาก" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.97)

คำว่า ทอก แปลว่า "ทิ้ง, ปล่อย" ตามตัวอย่างนี้ สมัยอยุธยาใช้คำกริยา ทอก
กับ บัตรสนเทห์ แปลว่า "ทิ้งบัตรสนเทห์" สำนวนว่า ทอคาบสนเทห์ ปัจจุบันไม่นิยมใช้
ในสมัยปัจจุบันคำกริยาที่ใช่กับบัตรสนเทห์คือ ทิ้ง หรือ ส่ง เป็น ทิ้งบัตรสนเทห์ หรือ ส่ง
บัตรสนเทห์

ทั้งนี้

ตัวอย่าง "นางทั้งนี้เป็นพรรคพองพี่น้องวานเครือ ข้า

พระวัคภูหหลวงแหงเดียวกัน"

(ประชุมพระตำรา. น.84)

"แลธุระซึ่งวามาทั้งนี้ข้าพเจ้าปลงใจมาแก

ทานเป็นนักษนา"

(แถลง. ปี 3 ล.2 น.87)

สำนวนว่า ทั้งนี้ สมัยปัจจุบันไม่นิยมใช้ พจนานุกรม ฯ นิยามความหมายว่า "หมคนี้" และอักษรวิธานศรียพันธ์ิยามว่า "ทั้งนี้, คือ หมคด้วยกันเท่านั้น, เช่นคำว่า เราจะตองไปหมคทั้งนี้" ตามตัวอย่างข้างตน สำนวนว่า ทั้งนี้ จึงน่าจะแปลว่า "ทั้งหมคนี้ หรือ เหลานี้"

ทั้งนั้น

ตัวอย่าง "ถาคคือเขารวมกันเขาไว้ความไหคนหนึ่งว่า
แมนมันญวาชะนะเขาทั้งนั้นชะนะควย ถ้าญวแพ
เขาทั้งนั้นแพควย"

(กฎ. 2 น.42)

"จะตามผัวมันไปก็ตามใจมัน ทรัพย์สินของ
ทั้งนั้นอย่าไหมมันเลย"

(กฎ. 2 น.237)

"แลกรมโคไล่ถึงอนิจกรรม แลใหเอาทรัพย์สิน
(มฤคกลงสิน)ทั้งนั้น มาเลิกพระศาสนา"

(ประชุมพระตำรา. น.42)

"จึงประเทศเอาพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์มา
ประคัมอักษรนั้นแลพระสงฆ์ทั้งนั้นประคัมมิได้"

(ประชุมพระตำรา. น.75)

"บอกวาสรูปแลสินค้ำทั้งนั้นเป็นของทาน"

(แถลง. ปี 3 ล.2 น.84)

"เรือปลัดตำรวจนำเส็ดจลำนึงตามเวรเรือ
เจ้ากรมปลัดกรมทั้งนั้นตามเส็ดจลัน เรือตามชั้น
หนึ่งแต่เรือเจ้ากรมสองลำ แลเรือเจ้ากรมปลัด
กรมทั้งนั้นนอยชั้นสอง"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.90)

สำนวนว่า ทั้งนั้น มีความหมายตามพจนานุกรม ๆ ว่า "ทั้งนั้น ว่า หมกนั้น" และมีความหมายตามอักษราภิธานศรับท์ว่า "ทั้งนั้นคือหมกด้วยกันทั้งนั้นนั่น, เช่นคำว่าเราจะตองตายหมกทั้งนั้น" ตามตัวอย่างเหล่านี้ สำนวนว่า ทั้งนั้น น่าจะแปลว่า "ทั้งหมดนั้น, ทั้งหมด, หรือ เหล่านั้น" ในสมัยปัจจุบันสำนวนว่า ทั้งนั้น ไขขยายกริยา เช่น "นิสัยจุฬาเรียนเก่งทั้งนั้น" "ผลไม้อร่อยทั้งนั้น" แต่ไม่ไขขยายคำนามดังปรากฏในตัวอย่างข้างต้นนี้

ที่สุด

ตัวอย่าง "และปิดตราเทพคานั่งในคอกบัว ออกพระ

ศรีภักทราชโกษาธิบดีไว้ที่สุดพระตำรา" (ประชุมพระตำรา. น.66)

ตามตัวอย่างนี้สำนวนว่า ที่สุด น่าจะแปลว่า "ตรงท้าย, หรือ ตรงข้างท้าย" สมัยปัจจุบันไม่นิยมใช้สำนวนนี้ ในอักษราภิธานศรับท์จัดสำนวน ที่สุด ไว้ในพวก คำบอกลำดับที่ คือ จัดอยู่ในประเภทเดียวกับคำว่า "ที่เอกที่เป็นปฐม, ที่หนึ่ง, ที่แรก, ที่สอง, ที่สาม, ที่สี่, ที่สุด" ตามความหมายในอักษราภิธานศรับท์นี้ ที่สุด จึงน่าจะแปลว่า "สุดท้าย" แต่ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ คำบุพบท ที่ น่าจะแปลว่า "ตรง" และคำนาม สุด น่าจะแปลว่า "ท้าย" สำนวน ที่สุด จึงน่าจะแปลว่า "ตรงท้าย, หรือ ตรงข้างท้าย"

นอกอย่าง

ตัวอย่าง "ทรงศรีสุวรรณนอกอย่างที่เคียว ถามว่าแขก

หรือไทย เอาไพร่บานพลเมืองอะไรมาว่า" (จดหมายเหตุหลวงอุดม. น.232)

สำนวนว่า นอกอย่าง ในตัวอย่างนี้น่าจะแปลว่า "นอกเรื่อง" คือ ถามอย่างหนึ่งตอบอย่างหนึ่ง สมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวนว่า นอกอย่าง เนื่องจากในภาษาสมัยอยุธยา อย่าง แปลว่า แบบ นอกอย่าง จึงน่าจะแปลตามตัวว่า "นอกแบบ หรือ ไม่เป็นไปตามแบบ" แต่ในตัวอย่างนี้น่าจะใช้เป็นสำนวน หมายความว่า "นอกเรื่อง"

ในก่อน

ตัวอย่าง "ถ้าผู้ทองคำผู้ใดเป็นคนติดกับคนในก่อนแล้ว
ถึงมาทว่าผู้นั้นจะชนะก็ก่กัชี่ไหญแพ" (กฎ. 1 น.56)

สำนวน ในก่อน มีความหมายตามอักษรวิธานศัพท์ว่า "คือสิ่งของที่มีไชภายหลัง
นั้น" สำนวนนี้ในสมัยปัจจุบันไม่มีไช ตามตัวอย่างข้างต้น ในก่อน น่าจะมีความหมายว่า
"มาก่อน หรือ มาแต่เดิม"

บอกหนังสือ

ตัวอย่าง "แล้วไคอกอ่ำแพงลอมพระมหาธาตุนั้นสำเรจ
แล้วแลจึงบอกหนังสือ เขาไปถึงสำเคจเจ้าพระ-
ทิพพมน" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.54)

สำนวน บอกหนังสือ ปัจจุบันไม่มีไช มีคำพังเพยบทหนึ่งว่า "บอกหนังสือสังฆราช"
แปลตามตัวว่า "สอนหนังสือสังฆราช" สำนวน บอกหนังสือ จึงหมายถึง "สอนหนังสือ"
ในตัวอย่างนี้สำนวนบอกหนังสือไม่น่าจะแปลว่า "สอนหนังสือ" แต่น่าจะแปลว่า "มีหนังสือ
บอก" หรือ "แจ้งเรื่องราว"

ปลงใจมาแก้ทาน

ตัวอย่าง "แลธุระซึ่งวามาทังนี้ข้าพเจ้าปลงใจมาแก้ทาน
เป็นนักหนา" (แดง. ปี 3 ล.2 น.87)

สำนวนว่า ปลงใจ มีความหมายตามอักษรวิธานศัพท์ว่า "คือใจยอมลง, คนพูด
ปลุกขากันด้วยขอความสิ่งใด, ถ้าเห็นพร้อมกันลงว่าเขาปลงใจลง" และมีความหมายตาม
พจนานุกรม ๆ ว่า "ตกลง" ตามตัวอย่างนี้ ปลงใจ ไม่น่าจะแปลว่า "เห็นพ้อง หรือ
ตกลง" แต่น่าจะแปลว่า "ไว้ใจ, วางใจ" ปลงใจมาแก้ทาน จึงน่าจะแปลว่า "ไว้ใจทาน
วางใจทาน" คำว่า ปลง แปลว่า "วาง" ปลงใจ จึงน่าจะแปลว่า "วางใจ, ไว้ใจ,
เชื่อใจ" สำนวนว่า ปลงใจ ตามความหมายนี้ สมัยปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว

ป่วยการ, ป่วยงาน

ตัวอย่าง "เอาทานไฉณะเรือนเลี้ยง เป็นเมีย มีสังหา
ทานให้แก่นายเงินเกิดลูกก็คมีเกิดลูกก็ค แต่เอา
หาทานไว้ให้ป่วยการ ทานวาชายนันทำบังอาจ...
ให้ใหม่ชายนันเป็นขอเดมิก แลให้เสียคาป่วยการ
แกทานควย"

(กฎ. 2 น.341)

"ถ้าเห็นการว่าไม่พอที่จะออกไปก็อย่าออกไป
ให้ป่วยงานรู้พลเสียบึงอาหารเลย"

(จดหมายเหตุหลวงอุดม. น.63)

"จะวากลาวไปอย่างไร ๆ ใหม่มากก็จะเพื่อ
เสียเปล่า ป่วยงานเขียนเปลื้องกระดาษเปลื้อง
คินสอทั้งนั้น"

(จดหมายเหตุหลวงอุดม. น.64)

ส่วน ป่วยการ และ ป่วยงาน มีความหมายตามอักษรวิธานศรีบัวดำดังนี้
"ป่วยการ, เสียการ, ซากการ, คือทำการไม่เปลื้อง, คนทำการอันใดแลไม่ใคร่ทำการนั้น
เป็นชำนัน" "ป่วยงาน, ป่วยการ, คือทำการไม่เปลื้อง คนทำการอันใดไม่ทำโดยปรกติ,
เชื่อนไปเที่ยว, ฤชกพิศุคให้การขาดไปนั้น" ในพจนานุกรม ๆ มีเฉพาะคำว่า ป่วยการ
แปลว่า "เสียการงาน, เรียกคาทำการงานวาคาป่วยการ" ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ ส่วน
ว่า ป่วยการ และ ป่วยงาน น่าจะหมายความว่า "เสียการงาน, หรือ เสียประโยชน์"
สมัยปัจจุบันนี้เฉพาะส่วนว่า ป่วยการ แปลว่า "เสียการงาน" ส่วนส่วนว่า ป่วยงาน
ไม่ใช่แล้ว

เป็นเพียง

ตัวอย่าง "ถึงมาตราว่าเมืองกลางจะทำคิมุกไคมากน้อย
ประการใดเห็นไม่พนเง้อมมือ โศ(ก)พระยาทาน
เป็นเพียงแล้ว"

(โบราณ. ปี 3 ค.1 น.133)

สำนวนว่า เป็นเที่ยง ตามตัวอย่างนี้ น่าจะมีความหมายว่า "เป็นแน่" ในสมัยปัจจุบันสำนวนนี้ไม่มีใช้ ยังคงใช้อยู่แต่คำว่า เที่ยง แปลว่า "ตรง, แนนอน" เท่านั้น

เป็นปัจจุบันกาล

ตัวอย่าง "แต่ครั้งไปถึงกลางทะเล เป็นปัจจุบันกาล

เรื่อนั้นก็ตองพาย"

(ประชุมพระตำรา. น.75)

สำนวนว่า เป็นปัจจุบันกาล ตามตัวอย่างนี้ เป็นกาลวลี ทำหน้าที่บอกเวลา น่าจะมีความหมายว่า "ทันใดนั้น หรือ ในทันทีทันใด" สมัยปัจจุบันไม่มีใช้สำนวนว่า เป็นปัจจุบันกาล แต่อาจจะใช้สำนวนว่า ทันใดนั้น แทนได้

เป็นผู้ใหญ่แก่

ตัวอย่าง "ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

ข้าพเจ้า เป็นผู้ใหญ่แก่คนทั้งแปดหัวเมือง"

(แถลง. ปี 3 ล.2 น.82)

สำนวนว่า เป็นผู้ใหญ่แก่ ตามตัวอย่างนี้ น่าจะหมายถึง "เป็นผู้ปกครองของ" คือเป็นผู้ปกครองหัวเมืองทั้งแปด สมัยปัจจุบันนิยมใช้ว่า เป็นผู้ปกครองของ ไม่ใช่ว่า เป็นผู้ใหญ่แก่

เป็นแมน

ตัวอย่าง "ครั้นแล้วพระเจ้าหงสาวดีให้ยกทัพไปตี

พระศรีสิน เป็นแมนแล้วไซ้ ก็ให้เอาพระเจ้าหงสาวดี

ไปฆ่าเสีย"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.99)

คำว่า แมน มีความหมายตามพจนานุกรม ๆ ว่า "เที่ยง, แน่นแ้น, ไม่ผิด" ตามตัวอย่างนี้สำนวนว่า เป็นแมน น่าจะมีความหมายว่า "แนนอน, ถูกตอง" สมัยปัจจุบันไม่มีใช้สำนวน เป็นแมน แต่จะใช้ว่า แน แนนอน หรือ เป็นแน

เป็นเหตุ

ตัวอย่าง "ครั้นถึงศักราช 896 มเมียดก พระราช-
กุมารทานนั้นเป็นเหตุ จึงไคราชสมบัติแก่พระ-
ไชยราชาธิราชเจ้า"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.97)

"ถึงวัน 1 ๖ 8 คำ สมเด็จพระเจ้ายอดฟ้า
เป็นเหตุจึงขุนชินราชไคราชสมบัติ 42 วัน แล
ขุนชินราชแลแม่หมิวศรีสุคาจัน เป็นเหตุ จึงเชิญ
สมเด็จพระเพ็ชรราชาธิราชเสวยราชสมบัติ"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.98)

ส่วนว่า เป็นเหตุ ในตัวอย่างเหล่านี้จะมีความหมายว่า สิ้นพระชนม์ ปัจจุบัน
ส่วนนี้ไม่ปรากฏ

เป็นอันขาด

ตัวอย่าง "แลถวายนาซึ่งนางจักถวายนั้น ยกถวายไว้

เป็นนาสำหรับพระในวัดนี้ เป็นอันขาด"

(ประชุมพระตำรา. น.82)

ส่วนว่า เป็นอันขาด มีความหมายตามพจนานุกรม ๆ ว่า "ใช้ในประโยคปฏิเสธ
หมายความว่า แนนอน, แน่แท้" ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ ส่วนว่า เป็นอันขาด ไม่น่าจะ
หมายถึง "แนนอน หรือ แน่แท้" แต่น่าจะหมายถึง "ไม่เอาคืน, ให้มีกรรมสิทธิ์เต็มที่, หรือ
ให้เป็นสิทธิ์ขาด" ปัจจุบันไม่ใช่ส่วนว่า เป็นอันขาด ตามความหมายนี้ ในสมัยปัจจุบัน
มีส่วนที่ประกอบค้ำว่า ขาด ซึ่งมีความหมายว่า "ไม่เอาคืนอีก" ได้แก่ส่วนว่า
ให้ขาด ขายขาด เป็นต้น

ไปถึง

ตัวอย่าง "ก็จึงใช้ราชาอำมาตย์ไปถึงมหาอุปราชเจ้า

ทั้ง 2 ให้นำกองกระตี่ไม้ตรีท่าปรมัตสุขเป็นอันยิ่ง" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.1)

"ແລ່ເໝວ່າຍັງສາມເດືອນຈະໄດ້ໄປຮົ່ງພຣະມທາ-
 ກຸ໌ທຣາຣາຣາຊູ່ເປັນເຈົ້າ"

(ປຣະຮຸມຈຕຸທາຍເທຕຸ. ນ.18)

ໃນສັມຍປັຈຈຸບັນສ່ຳນວນວ່າ ໄປຮົ່ງ ນິຍມໃຊ້ກັບຄຳນາມທີ່ເປັນ ສຖານທີ່ ເຮັນ ໄປຮົ່ງຣົງ-
 ເຣີຍນ, ໄປຮົ່ງຄອນເມືອງ ແຕ່ໄປຮົ່ງກັບຄຳນາມທີ່ເປັນ ຄຸນ ສັມຍອຸຸຸຸຸຸຸ ໄປຮົ່ງ
 ກັບຄຳນາມທີ່ເປັນ ຄຸນ ດ້ວຍ ຕາມຕ້ວຍຳກັບຂັງຕັ້ນ ສ່ຳນວນວ່າ ໄປຮົ່ງ ນາຈະມີຄວາມໝາຍວ່າ
 "ໄປທາເພື່ອແຈ້ງເຣືອງຣາວຳຳກັບໄດ້ຳກັບຳກັບ" ຫຼືຣັກຳກັບຄຸນນັ້ນເປັນພຣະມທາກຸ໌ທຣີຸ ດັງໃນ
 ຕ້ວຍຳກັບ ໄປຮົ່ງ ນາຈະແປວ່າ "ໄປເຝົ້າ"

ໄປສູ່

ຕ້ວຍຳກັບ "ທັງໃດໄປສູ່ຜູ້ທານແລ່ມັ້ນອັງສ່ຳທາວກາທອ
 ທນງຕັກຄິແກທັງເຈົ້າຜູ້"

(ກຸ. 2 ນ.219)

ສ່ຳນວນວ່າ ໄປສູ່ ຕາມຕ້ວຍຳກັບນັ້ນນາຈະແປວ່າ "ໄປເປັນສູ່" ສັມຍປັຈຈຸບັນສ່ຳນວນນີ້ໄດ້ມີ
 ໄດ້ ຄຳວ່າ ສູ່ ທີ່ມີຄວາມໝາຍເຖິງຂອງກັບ ກັບ ເປັນສູ່ ໃນສັມຍປັຈຈຸບັນມີປຣາກຸ໌ໃນຄຳຄລອງ
 ວ່າ ຄຸນສູ່ ຄຳວ່າ ສູ່ ນາຈະໝາຍຄວາມວ່າ "ສຸມສູ່, ສັມຄຣດັງວາດ" ແຕ່ເທົ່າທີ່ປຣາກຸ໌ໃນ
 2 ປຣິບຸທິ ຄຳວ່າ ສູ່ ອາຈແປວ່າ "ເປັນສູ່" ກໍໄດ້

ໄປອອກແຕ

ຕ້ວຍຳກັບ "ຄັ້ງນັ້ນພຸຸຸຸຸຸ ເຮລິງຄິກເປັນຂບຕ ກາເອາຄຣັວ
 ທັງປວງໄປອອກແຕມທາຣາຊ"

(ປຣະຮຸມຈຕຸທາຍເທຕຸ. ນ.95)

ສ່ຳນວນວ່າ ໄປອອກແຕ ໃນສັມຍອຸຸຸຸຸ ໝາຍດັງ "ໄປອອກເປັນເມືອງຂຶ້ນ" ໃນສັມຍ
 ປັຈຈຸບັນສ່ຳນວນນີ້ໄດ້ມີປຣາກຸ໌ທີ່ໄດ້ ນິຍມໃຊ້ສ່ຳນວນວ່າ ໄປຂຶ້ນຕອ ພັນ ສ່ຳນວນວ່າ ໄປອອກແຕ ຕາມ
 ຕ້ວຍຳກັບນີ້ ນາຈະໝາຍຄວາມວ່າ "ໄປຂຶ້ນຕອ"

ຜິດກັບ

ຕ້ວຍຳກັບ "ວ່າຜູ້ນີ້ເປັນຄົນປະກຸ໌ປັກຂຶ້ນຕັກຜິດກັບອາຕມາ" (ກຸ. 1 ນ.52)

"ครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณ์เป็นเจ้าเสวย
ราชสมบัติ ณ เมืองพิศณุโลก ภูชามาวาพระ-
เจ้าหงษากับพระเจ้าอังวะผิดกัน"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.101)

สำนวนว่า ผิดกัน ตามตัวอย่างทั้งสองนี้จะหมายถึง "เป็นศัตรูกัน" ในสมัย
ปัจจุบันสำนวนนี้ไม่มีใช้ แต่มีสำนวนที่คล้ายกันและน่าจะมีความหมายอย่างเดียวกัน คือ "ผิด
ใจกัน" สำนวนที่น่าจะมีความหมายอย่างเดียวกับสำนวน ผิดกัน อีกสำนวนหนึ่ง ก็คือ ไม่ถูก
กัน ฉะนั้น สำนวนว่า ผิดกัน ในสมัยปัจจุบันจึงอาจใช้สำนวนว่า ผิดใจกัน หรือ ไม่ถูกกัน
แทนได้

แผนดินกลับ

ตัวอย่าง "ภอเกิดอุบัติเหตุแผนดินกลับแล้วแลตงงขึ้นใหม่
แลฝ่ายข้างหนึ่งจะกลับเอาคดีขึ้นว่าใหม่ไซ้ ท่าน
ว่า ๆ หมี่ไค้เลย"

(กฎ. 2 น.179)

สำนวนว่า แผนดินกลับ ตามตัวอย่างนี้จะหมายถึง "เปลี่ยนแผนดิน" คือกษัตริย์
พระองค์ใหม่ขึ้นเสวยราชย์แทนพระองค์เดิม ในสมัยปัจจุบัน ไม่ใช่สำนวนว่า แผนดินกลับ
แต่อาจใช้สำนวนว่า เปลี่ยนแผนดิน หรือ ฉลัดแผนดิน แทนได้

ฝนตก

ตัวอย่าง "พระราชสาสน์ขึ้นไป ณ กรุงลังกานั้นฝนตก
หนักน้ำมากอยู่ ถ้าฝนตกนำถอยลงจึงเชิญพระ-
พุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า ขึ้นไป"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.70)

"อัครมหาเสนาธิบดีผู้ใหญ่ไหลมาแปลว่าฝนตก
หลายวันแล้ว"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.71)

สำนวนว่า ฝนตก ตามตัวอย่างนี้จะหมายถึง "ฝนหยุด หรือ ฝนเลิกตก" เช่น ฝนตก
ติดต่อกันมาตลอดอาทิตย์ แล้วหยุดตกไประยะหนึ่ง ระยะนั้นเรียกว่า ฝนตก สมัยปัจจุบัน

สำนวนนี้ผิดไชนอย

ฝากบ้ำเรือ

ตัวอย่าง "ชายชู้ขอหญิงแลชายเขามาฝากบ้ำเรือ แล้ว
มันละเสียไปไคเมียอื่น"

(กฎ. 2 น.269)

"ชายชู้ขอลูกสาวหลานสาวทาน แลชายไคไป
ฝากบ้ำเรือยังมีไคทำงานเวนสาคหมอนกอน ชาย
ผู้นั้นมันทำทงองคอกจหยาบซา"

(กฎ. 2 น.270)

สำนวนว่า ฝากบ้ำเรือ ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ ตามพจนานุกรม ๖ นิยามว่า "ประเพณีที่หญิงชายไคเสียกันเองในเวลาที่ยังอยู่ในระหว่างฝากตัวรับใช้พ่อแม่หญิง" ในสมัยปัจจุบันสำนวนนี้ไม่มีไคแล้ว อาจเป็นเพราะประเพณีที่ชายฝากตัวรับใช้พ่อแม่หญิงหมดไปไคไค ตามตัวอย่างข้างต้นนี้สำนวน ฝากบ้ำเรือ น่าจะมีความหมายเพียง "ฝากตัวรับใช้พ่อแม่ฝ่ายหญิง" เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องไคเสียกัน และคงจะไม่ถึงกับเป็นประเพณีว่าชายเมื่อไปฝากตัวรับใช้พ่อแม่หญิงจะต้องไคเสียกับหญิงนั้นก่อนแต่งงาน

พนแรง

ตัวอย่าง "แลมุลนายอนาประชานามันมีส่งมันออกมา
ยังกระลาการผู้พิจารณาแลพนแรงนายความไค
ทานให้เอาคตินั้นว่าเรียนพิททูลแกผู้เป็นเจ้า"

(กฎ. 2 น.144)

"แลผู้พิจารณาไคให้โจนฎไปหาเร่งหลายคยา
หลายครา แลมือออกมายังผู้พิจารณาแลพนแรงผู้ไป
เรียกไปหาดงนั้น"

(กฎ. 2 น.177)

สำนวนว่า พนแรง ตามตัวอย่างนี้ น่าจะมีความหมายว่า "เกินกำลัง หรือ เกินความสามารถ" สำนวนนี้ในสมัยปัจจุบันไม่มีไคแล้ว

พันแย่ง

ตัวอย่าง "ถ้าผู้ใดพันแย่งควยข้าศึกแลชำนะเงิน 5 |

ทะหลับทองเสื่อผา" (กฎ. 1 น.91)

"โจรปล้นตอสูพันแย่งกันประการดังนี้ ถ้า
พระเจ้าอยู่หัวบันทมอยู่ที่ค้ำโหล่พระบันทมทาน" (กฎ. 1 น.117)

สำนวนว่า พันแย่ง ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ มีแต่คำว่า พันแย่ง แปลว่า "ทำร้าย
โดยพันหรือแย่งก็ได้" ส่วนสำนวน พันแย่ง ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ น่าจะหมายถึง "พันตอสู
กับอีกฝ่ายหนึ่ง" ทำนองเดียวกับคำว่า โตแย่ง ซึ่งแปลว่า "แสดงเหตุผลที่ขัดกันในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง" คือต้องมีสองฝ่ายที่ขัดกัน

มักฝัว

ตัวอย่าง "หญิงใดว่าหญิงอื่นมักฝัวตน แลวานพี่น้อง
ลูกหลานเพื่อนฝูงไปช่วยคาหญิงซึ่งว่ามักฝัวตนนั้น" (กฎ. 2 น.221)

สำนวนว่า มักฝัว ตามตัวอย่างนี้น่าจะแปลว่า "อยากได้ฝัว" คือ มัก แปลว่า
"อยากได้" เช่น มักมาก แปลว่า "อยากได้มาก หรือ จะเอามาก ๆ" ส่วนสำนวนว่า มักฝัว
จึงอาจมีความหมายว่า "จะแย่งฝัว" ก็ได้ ปัจจุบันสำนวนนี้ไม่มีใช้แล้ว

มาถึง

ตัวอย่าง "จึงท้าวราชกฤษณาก็ให้นางจก แลนาง
จกก็มาถึงท้าวกฤษณา" (ประชุมพระตำรา. น.82)

สำนวนว่า มาถึง ตามตัวอย่างนี้ไม่ใช้กับสถานพื่ออย่างในปัจจุบัน แต่ใช้กับคำนาม
ที่หมายถึง คน ไคกล่าวมาแล้วว่า ส่วน ไปถึง อาจแปลไควว่า "ไปหา, ไปเฝ้า" ใน
ตัวอย่างนี้สำนวนมาถึง ก็น่าจะแปลว่า "มาหา หรือ มาเฝ้า" ไคเช่นเดียวกัน

มิไคจำเพาะชื่อ

ตัวอย่าง "ถ้าทรงตรัสสั่งประการใดมิไคจำเพาะชื่อ
ให้หัวหมื่นรับสั่ง"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.82)

สำนวนว่า มิไคจำเพาะชื่อ สมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ตามตัวอย่างนี้ มิไคจำเพาะชื่อ น่าจะหมายถึง "มิไคสั่งใครโดยเฉพาะ" ในสมัยปัจจุบัน อาจใช้สำนวนว่า มิไคออกชื่อ แทนได้

มิรู้จักภาษากัน

ตัวอย่าง "อนึ่งซึ่งท่านไซ้ให้กบิตันลิกีเอกำบั้นมาค้าขาย

เมืองถลางนั้นกบิตันลิกีมิรู้จักภาษากัน"

(แถลง. ปี 3 ล.1 น.112)

สำนวนว่า มิรู้จักภาษากัน ปัจจุบันไม่มีใช้ ตามตัวอย่างนี้ สำนวนว่า มิรู้จักภาษากัน น่าจะหมายถึง "ไม่เข้าใจภาษากันเพราะพูดกันคนละภาษา" ในสมัยปัจจุบันอาจใช้ว่า ไม่รู้ภาษากัน, ไม่เข้าใจภาษากัน หรือ พูดกันไม่รู้เรื่อง ก็ได้

ยกไวแก่

ตัวอย่าง "แลริชขำบันคาไคแก่พระหลวงหัวเมืองแลกรัม

การยตามทำเนียบนนพอดหัวเจ้าทานกให้ยกไวแก่

กาปิดตันกราเบร่าตีลมาศ"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.4)

สำนวนว่า ยกไวแก่ ตามตัวอย่างนี้ น่าจะหมายความว่า "งควั้น ไม่เก็บภาษี" ในสมัยปัจจุบันจะไม่ใช่สำนวนว่า ยกไวแก่ แต่จะใช้ว่า ยกเว้นให้ แทน

ยั้งคำ

ตัวอย่าง "ถ้าฝ่ายโจทก์ก็ฝ่ายจำเลยก็มีฟังไซ้ ท่าน

ว่าใหญ่ค้ำเอาคำชื่อจำผู้ฟังนั้นไว้ยั้งคำ แล้ว

จึงถอดชื่อคาออกให้หาความ"

(กฎ. 2 น.134)

สำนวนว่า ยังคำ ตามตัวอย่างนี้ น่าจะแปลว่า "ถึงคำ, จนคำ" คือ "ทั้งวัน หรือ ตลอดวัน" สำนวนว่า ยังคำ ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ แต่มีสำนวนว่า วันยังคำ ซึ่งหมายถึง "ทั้งวัน หรือ ตลอดวัน, ตั้งแต่สว่างจนมืด" เช่น ทำงานวันยังคำ แปลว่า "ทำงานทั้งวัน" นอกจากนั้นยังมีสำนวนที่ใกล้เคียงกันคือ คืนยังรุ่ง แปลว่า "ตลอดคืน" ด้วย คำว่า ยัง ที่ใช้ในความหมายนี้มีเสียงและความหมายคล้ายคำว่า ยืน ซึ่งแปลว่า ถึง เช่น เขายืน ยืน สู้นาย เป็นต้น ทั้งสองคำนี้จะเป็คำเดียวกันหรือไม่ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปีกมือ

ตัวอย่าง "ครั้นถึงฝั่ง วัลันคามีชื่อปีกมือชาวเจ้าอนุเจ้าทูล
พระราชสาสน์ แลวิ่งปลาเกะเดินไปขึ้นรถ" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.62)

"แลอัครมหาเสนาธิบดีปีกมือชาวเจ้าปราศรัย
แล้วเข้ามานมัสการพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.66)

สำนวนว่า ปีกมือ ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ตามตัวอย่างข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า ในสมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า ปีกมือ น่าจะแปลว่า "จับมือ" เพราะคำว่า ปีก แปลว่า "จับ" ในสมัยปัจจุบัน ไม่ใช่สำนวน ปีกมือ แต่จะชื่อว่า จับมือ

รับเป็นสัตย์

ตัวอย่าง "หม่อมฉิมวายังจะอยู่เป็นนมเหสีชื่อนหรือ มา
ตายตามเจ้าพ่อเถิดรับเป็นสัตย์หมค" (ความทรงจำ. น.3)

"จะทำศึกเดียนแดนดินสมเด็จพระพุทธเจ้า-
หลวง พระอัยกา นายเวร นายปลัดเวร ฟอง-
กราบทูล ไต่ถามรับเป็นสัตย์" (ความทรงจำ. น.23)

สำนวนว่า รับเป็นสัตย์ ตามตัวอย่างนี้ น่าจะแปลว่า "รับว่าเป็นความจริง" สมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวนนี้ แต่อาจใช้สำนวนว่า รับสารภาพ แทนได้

รวงกันอยู่

ตัวอย่าง "หญิงใดทำชู้เหนือตัวคุดคั่งอำแดงผู้เป็นเมีย
พระจุลาภยรวงกันอยู่หลวงราชรินเป็นผิวเล่า
ครันผัดกับหลวงราชรินรวงกันอยู่มาเอาเจ้าชาค
เป็นผิวเล่า"

(กฎ. 2 น.209)

คำว่า รวง มีความหมายตามอักขรานุเคราะห์ว่า "คือ ings ไม่อยู่, เช่นตัวนี้
มันทำรวงรังอยู่, แลมันภักกันไปที่อื่นนั้น, ว่ารวง" คำว่า รวง จึงแปลว่า "ings หรือ
แยกกัน" สามีภรรยารวงกันอยู่จึงน่าจะหมายความว่า "แยกกันอยู่" แต่คงมีไต่หยากันตาม
กฎหมาย เพราะเมื่อหญิงมีสามีใหม่ถือว่า มีชู้ เรียกว่า ชู้เหนือตัว หญิงที่สามีทิ้ง เช่นนี้
เรียกกันว่า แมมายตัวทิ้ง, แมมายตัวร้าง, แมมายแมร้าง, หรือ แมร้าง ก็มี สมัยปัจจุบัน
ไม่ใช่สำนวนว่า รวงกันอยู่ แต่จะไต่ว่า แยกกันอยู่

รู้ในใจ

ตัวอย่าง "ถ้าแสดงชรูปโคแลมีไต่ทำตามพระวิโนยพระ
พุทธเจ้ามันทูลแลรู้ในใจเองแล้วอย่าไต่เข้าใน
พระวิหาร"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.56)

สำนวนว่า รู้ในใจ ตามตัวอย่างนี้ น่าจะมีความหมายว่า "ตนเองเป็นผู้รู้" ใน
สมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวนว่า รู้ในใจ แต่จะไต่ว่า รู้แกล้งใจ แทน

เร่เลี้ยงประจาร์

ตัวอย่าง "หญิงตามชายไปแลชายมิไต่สะมักสะมาไหว
พอ } หญิง แลชายเอาหญิงนั้นไว้เป็นเมียอยู่บ้าน
แม }
เรือนอื่นบ้านละคีน 2 คีน ถึง 2 } บ้านแล้ว แล
3 }

ชายมีเลี้ยงเอาหญิงนั้นมาส่งให้แก่ } หญิง
 แม่ }

เล่าใช้ ทานว่าชายบังอาจเอาลูกสาวทานไป

เรเลี้ยงประจาร์"

(กฎ. 2 น.274)

สำนวนว่า เรเลี้ยงประจาร์ ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ตามตัวอย่างนี้ สำนวนว่า เรเลี้ยงประจาร์ น่าจะมีความหมายว่า "พาไปเรื่อย ๆ ไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง" คือเป็นการ เรเลี้ยง และเนื่องจากการกระทำเช่นนี้เป็นการผิดประเพณี เป็นสิ่งน่าอัปยศขายหน้า จึงถือว่าเป็นการ ประจาร์ คือ "ประกาศความชั่ว" คอยคำว่า ประจาร์ ในตัวอย่างข้างต้น เขียน ประจาร์ อาจมาจาก จรู แปลว่า "ไป" ประจาร์ คือ "พาไปเรื่อย ๆ" แต่ก็เป็นคำเดียวกับ ประจาร์ ซึ่งมาจากภาษาเขมร มฺจาด ซึ่งแปลว่า "ทำให้เข้คหลาย" แต่มาใช้ในภาษาไทยมีความหมายว่า "ประกาศความชั่ว" ก็ได้

เลี้ยงควย

ตัวอย่าง "แด่พ่อแม่หญิงหมีสักให้ชาย เลี้ยงควยหญิง ๆ

หมีสักจะ เลี้ยงควยชายให้หญิง ร่องฟอง เรียมมา

พิจารณาตามบทพระไอยการ"

(กฎ. 2 น.34)

สำนวนว่า เลี้ยงควย ตามตัวอย่างนี้น่าจะมีความหมายว่า "อยู่กินด้วยกันเป็นสามีภรรยา" ในสมัยปัจจุบันสำนวนนี้ไม่มีใช้ อาจใช้สำนวนว่า อยู่กินกับ แทนได้

วาราคา

ตัวอย่าง "พระยาราชภินันต์แต่งให้ภินันต์วิราเสนเอา

ยาเงิน ข้าวสาร เงิน ไปจำหน่าย ณ เมืองกลาง

ครั้งนี้ วาราคายาเงินกับเจ้าเมืองกรมการปีบละ

6 ภารา"

(แถลง. ปี 3 ล.1 น.125)

"เจ้าเมืองกรมการแลลูกค้ำผู้ใหญ่วาราคาลง
กันแล้ว เจ้าเมือง กรมการ แลลูกค้ำผู้ใหญ่จัทช้อ
เอาไปจำหน่ายแก่ราษฎร"

(แดง. ปี 3 ล.1 น.125)

สำนวนว่า วาราคาล ในสมัยปัจจุบันไม่ปรากฏใช้ในภาษาไทยเขียน แต่ในภาษาพุกยัง
มีอยู่ ตามตัวอย่างนี้สำนวน วาราคาล น่าจะมีความหมายว่า "พุกกันเกี่ยวกับเรื่องราคะ
คือ ตกลงรากลากัน" ในสมัยปัจจุบันนิยมใช้สำนวนว่า ตกลงรากลาก แทน

วางกันอยู่, วางอยู่

ตัวอย่าง "เมื่อแรกแต่งพระมหาชาติคำหลวงนั้น

จุดศักราชได้ 844 ศกแต่งนนโพนนทสุตรคำหลวง

ครั้งนี้จุดศักราชได้ 1098 ศกวางกันอยู่ถึง 254 ปี" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.104)

"แลแต่แต่งพระบาทมาคุมเทถึงตรงแต่งเนื้อ

ความคำประทับในครั้งนี้ แลจะรู้ว่าวางอยู่นั้นจะ

ไต่ไกลกันสักสี่สิบปีนั้นมิได้แจ้ง"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.104)

สำนวนว่า วางกันอยู่ และ วางอยู่ ตามตัวอย่างเหล่านี้ น่าจะหมายถึง "ระยะ
เวลาช่วงหนึ่งระหว่างเหตุการณ์" ในสมัยปัจจุบัน วางอยู่ หมายถึง "มีเวลาว่าง" เช่น
"ตอนนี้ฉันกำลังวางอยู่" หมายความว่า ตอนนี้ฉันมีเวลาว่าง ในตัวอย่างข้างตน วางอยู่
และ วางกันอยู่ มิได้หมายถึง "มีเวลาว่าง" แต่หมายถึง "ห่างกัน หรือ "ระหว่างนั้น"
สำนวน วางกันอยู่ หรือ วางอยู่ ที่แปลว่า "ห่างกัน หรือ "ระหว่างนั้น" ในสมัยปัจจุบัน
ไม่มีใช้

วิ่งราว

ตัวอย่าง "ครั้นวิ่งราวเรียกหัวหมื่นตัวสี่ตำรวจเดว

ขึ้นไปวิ่งราวแลเกณฑ์ให้คอยคำสาบปาน"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.89)

ตามตัวอย่างนี้สำนวน วิ่งราว ใช้ในเรื่อง การเล่นว่า ในสมัยปัจจุบันสำนวนว่า วิ่งราว มีความหมายตามพจนานุกรม ๆ ว่า "แย่งเอาสิ่งของแล้ววิ่งหนีไป" ส่วนในสมัยอยุธยาใช้ในความหมายว่า "วิ่งจุกสายวาว" ก็ได้ ซึ่งในสมัยปัจจุบันจะใช้สำนวนว่า วิ่งรอก สำนวนว่า วิ่งรอก มีความหมายตามพจนานุกรม ๆ ว่า "วิ่งจุกสายวาวโดยเอารอกทับเชือก"

เวนสาครหมอน

ตัวอย่าง "ชายยังมีไคค้ำนัมทำงาน ^{มิดา} ^{มานคา} } หญิงยัง
มีไคเวนสาครหมอนก่อน" (กฎ. 2 น.267)

สำนวนว่า เวนสาครหมอน สมัยปัจจุบันไม่มีใช้ แต่อาจจะแปลตามตัวไคค้ำนัมนี้คือ เวน แปลว่า "มอบให้, ยกให้" สาคร แปลว่า "เสื้อ" หมอน แปลว่า "เครื่องสำหรับหนุนนอน" เวนสาครหมอน จึงน่าจะแปลว่า "ยกเสื้อยกหมอนให้" แปลตามความหมายโดยนัยก็คือ "ให้หลับนอนอยู่กันควยกันเป็นสามีภรรยา" สำนวนว่า เวนสาครหมอน ในตัวอย่างข้างต้นน่าจะใช้ตามความหมายโดยนัยนี้

ไวใจแกราชการ

ตัวอย่าง "อำมาตย์ไปจางฝรั่งเศสจะให้มาตีเอาเมือง
ไทรเมืองกลางในเดือน 12 เดือนอายนี้แล เมือง
พิทลุงก็อยู่หว่างกลางจะไวใจแกราชการมิไค" (แถลง. ปี 3 ล.1 น.128)
"แล้วพระยาไทร เป็นใจคิดอ่านควยกันกับ
แขกเหลารายจะคิดอ่านตีแห่งใดยังมีรู้ แลอย่า
ให้ข้าพเจ้าไวใจแกราชการให้ตระเตรียมอยู่นั้น" (แถลง. ปี 3 ล.2 น.81)

ตามตัวอย่างเหล่านี้สำนวนว่า ไวใจแกราชการ ใช้ในความหมายปฏิเสธ น่าจะแปลว่า วางใจไม่ได้ ในสมัยปัจจุบันสำนวนว่า ไวใจแกราชการ ไม่นิยมใช้ อาจใช้ว่า

ประมาณไม่ได้, วางใจไม่ได้ หรือ อย่าไว้วางใจ แทนได้

สมคฺจหนึ่ง

ตัวอย่าง "สมคฺจหนึ่งคำผู้นั้นให้การจึงให้พระสัทคฺติแยง
 บันตามพระไอยการบานพะแนก ถ้ามีสมคฺจหนึ่ง
 ผู้นั้นให้การ ทาชื่อพอชื่อปุริชื่อคฺจชื่อคาชื่อนาชื่ออาว
 ในเดบียนทางวามิโค่นั้น"

(กฎ. 2 น.3)

สำนวนว่า สมคฺจหนึ่ง ตามตัวอย่างนี้ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่ สำนวนนี้น่าจะแปลว่า
 "ตรงตาม หรือ ตรงกันกับ" ในสมัยปัจจุบันอาจใช้สำนวนว่า สมตาม หรือ สมคฺจ แทนได้

สามวันกลางคืนยังรุ่ง

ตัวอย่าง "เอาไปชี้แกมนครี ๆ พิภาภษาว่ามันมีแก่
 มิชอบให้จ่านายมันผู้ว่ามีให้แก่ 3 วันกลางคืน
ยังรุ่ง"

(กฎ. 2 น.170)

สำนวนว่า สามวันกลางคืนยังรุ่ง ในภาษาสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ สำนวนนี้น่าจะมี
 ความหมายว่า "สามวันสามคืน" คือ สามวัน และ ในสามวันนั้นรวมทั้ง กลางคืนยังรุ่ง คือ
 ตลอดคืน. ควบ สำนวนว่า สามวันกลางคืนยังรุ่ง จึงอาจแปลเป็นสำนวนปัจจุบันได้ว่า
ตลอดสามวันสามคืน

สำเร็จ

ตัวอย่าง "แลชาส่วนมาสำเร็จควบชาพระคิธมาญทาน
 พระกัธปนาแลมา เกิดคฺจกชายหญิง เทาใดใดโขงโคย
 ฝ่ายแม่"

(ประชุมพระตำรา. น.38)

"ทานพระกัลปนา เชิงภูฏี ศิลา มา สำเร็จ ควย
 นายสวยแล้วสวยหัวดีบ นายงานชาสวย แลเกิด
 ลูกชายหญิง เทาโคโหลง เป็นชาสวย"

(ประชุมพระตำรา. น.38)

"ถ้า เชิงภูฏี ๆ สำเร็จ กัน ให้ แจก มัน ให้ โค ฝ่าย
 แมสองสวนโคฝ่ายพอสวนหนึ่ง"

(ประชุมพระตำรา. น.39)

คำว่า สำเร็จ ในสำนวน สำเร็จ กัน นี้มีไ้แปลว่า "เสร็จ, แล้ว, สมประสงค์,
 บรรลุผล" แต่อาจจะแปลว่า "ไ้เสีย" สำนวนนี้อาจยอมมาจากสำนวน สำเร็จ กิจ กัน ซึ่ง
 ยอมมาจาก สำเร็จ เมถุน กิจ กัน ก็ไ้ แต่เนื่องจากชาวไทยไม่นิยมพูดถึง เรื่อง เพศกันโจ่งแจ้ง
 จึงคิด เมถุน กิจ ออก เหลือเพียง สำเร็จ กัน ลักษณะต้องห้ามเช่นนี้ในสมัยปัจจุบันยังมีอยู่
 เช่น ไม่นิยมใช้ คำฉวน เป็นต้น

สำหรับมือ

ตัวอย่าง "แลให้หัวหมื่นนายเวร ๆ รับผิดชอบเรือพระ-
 ที่นั่งคน 1 กับชาวแสงปืนคนหนึ่ง แลชาว(แสง)
 นั้นถือปืนสำหรับมือ"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.84)

สำนวนว่า สำหรับมือ ตามตัวอย่างนี้ในสมัยปัจจุบันไม่นิยมใช้ ตามตัวอย่างนี้ไ้
 ว่า ถือปืนสำหรับมือ ปัจจุบันอาจไ้เรา ถือปืน ไม่ตองเติมคำว่า "สำหรับมือ" หรืออาจ
 ไ้เรา มีปืนประจำมือ แปลว่า "ถือปืน" ก็ไ้

สิ้นชีวิตในผีหวาย

ตัวอย่าง "จึงถามเจ้าตัวว่าทองกับใคร ว่าทองกับเจก
 เสียสิ้นชีวิตในผีหวาย"

(ความทรงจำ. น.4)

สำนวนว่า สิ้นชีวิตในผีหวาย สมัยปัจจุบันไม่ไ้ ตามตัวอย่างนี้ สำนวนว่า
สิ้นชีวิตในผีหวาย น่าจะมีความหมายว่า "ตายคาหวาย, ตายในขณะที่ถูกเสียน"

สูงกำแพง

ตัวอย่าง "แลท่าพระวิหารอุโบสถแลกำแพงรอบ แล

สูงกำแพง นั้น 6 ทอก"

(ประชุมพระตำรา. น.66)

การบอกส่วนสูง ในสมัยปัจจุบันใช้คำว่า สูง เป็นกริยากรรม เช่น กำแพงสูง 5 ฟุต หรืออาจใช้ว่า ความสูง หรือ ส่วนสูงของกำแพงเท่ากับ 5 ฟุต ก็ได้ ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้คำว่า สูง หนาคำนาม คือใช้ว่า สูงกำแพง ไม่ใช้ว่า กำแพงสูง คำว่า สูง ในกรณีนี้จึงเป็นกริยากรรม

สุहा

ตัวอย่าง "พระยาเพชรบุรีก็เป็นพรรคพวกชอบพอกัน

อยู่แล้ว พระยาสงขลาเป็นคนมีเงินมีทอง ก็

สุहा เอาเงินเอาทอง เป็นกำนัล"

(จดหมายเหตุหลวงอุดม. น.87)

สำนวนว่า สุहा อักษรวิธานศัพท์นิยมว่า "คือคบหากัน, ส่องเสพย์เป็นมิตร ลัษณะวะรักใคร่กันเป็นที่ไปมาหาสู่กัน" พจนานุกรม ๓ นิยามว่า "ไปมาหากัน" ในสมัยปัจจุบันไม่นิยมใช้สำนวนว่า สุहा แต่นิยมใช้ว่า ไปมาหาสู่ หมายถึง "ไปหาหรือเยี่ยมเยียนกัน" ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ สำนวนว่า สุहा น่าจะมีความหมายตามอักษรวิธานศัพท์และพจนานุกรม ๓ คือแปลว่า "ไปมาหาสู่"

เสมอใจนี้

ตัวอย่าง "เมื่อแลท่านรู้ว่าอัตโนทั้งปวงมาแจ้งถาวรณเฑณี

เป็นสุขสนุกสบายอยู่แล้วอันมานี้ เสมอใจนี้"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.18)

สำนวนว่า เสมอใจนี้ ตามตัวอย่างนี้ น่าจะแปลตามตัวได้ว่า "เหมือนอย่างใจนี้, มากเท่าที่ใจนี้" ในสมัยปัจจุบันสำนวนนี้ไม่มีใช้ อาจใช้สำนวนว่า เป็นไปตามที่คาดไว้ แทนได้

โสกล

ตัวอย่าง "แต่ผู้ใดปากกราบคากอนผู้นั้นหรือ เพราะ

ส่วนมันพรอง มันจึงแกลงโสกลทาน"

(กฎ. 2 น.112)

คำว่า กล มีความหมายตามพจนานุกรม ๆ ว่า "ชั้นเชิง, แบบอย่าง, เล่ห์-
เหลี่ยม, วิธี, เหตุ, อบาย" ส่วน โสกล ตามตัวอย่างนี้ น่าจะมีความหมายว่า
"ไขอบายหรือเล่ห์กระเท่ห์กลอันแกลง" ส่วน โสกล ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่แล้ว

โสโทษ

ตัวอย่าง "แต่คำกฎแลฎีกาตราสินนั้นเสียด้วยไซ้ แล

จะโสโทษแก่ผู้รักษานั้นมิไค้เลย"

(กฎ. 2 น.146)

ส่วน โสโทษ ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ตามตัวอย่างนี้ โสโทษ น่าจะมีความ
หมายเกี่ยวกับส่วน เอาโทษ หรือ ลงโทษ ซึ่งใช้อยู่ในสมัยปัจจุบัน

หนีไปรอด

ตัวอย่าง "แต่ชาวพระนครเอาพวนซึ่งไว้ตอรับควยชาว

ตานี้ ๆ นั้นตายมาก แลพญาตานี้ลงสำเภาหนี

ไปรอด"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.99)

ส่วน หนีไปรอด เมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์อาจประกอบด้วยคำว่า หนี กับคำ
ว่า ไปรอด หรือคำว่า หนีไป กับคำว่า รอด ก็ได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามก็คงความ
หมายว่า "หนี" และ "รอดไปได้" ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่ส่วน หนีไปรอด แต่อาจใช้
ส่วน หนีรอดไปได้ แทน

หมคหน้า

ตัวอย่าง "ประการหนึ่งหญิงใดมีทุกขยาก ชายช่วยไค้ไค้

มาเห็นหมคหน้าเลี้ยงเป็นเมีย"

(กฎ. 2 น.206)

สำนวนว่า หมคหน้า อักษรวิธานศรัทธินิยามว่า "คือคนมีของที่มีผ้านุ่งผ้าห่ม เป็นคน, สอาดงาม, วาคนนั้นมีของหมคหน้าของตัว" ตามความหมายนี้สำนวนว่า หมคหน้า น่าจะหมายถึง "เชิดหน้าชูตา" ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ หมคหน้า น่าจะมีความหมายตาม อักษรวิธานศรัทธินิยามคือ "สะอาด หรือ งาม" ปัจจุบันมีสำนวนที่คล้ายกันคือ หน้าตาหมคจก หมายถึง "หน้าตาสวยงาม"

ในเรื่อง พระอภัยมณี ไร่นำนวน หมคหน้า ในที่ซึ่งน่าจะแปลว่า สวยงาม หรือ หน้าตาหมคจก ดังนี้

"ศรีสุวรรณนั้นเกิดคอกรักไว้ เทียวเลือกให้คาบสัทหมคหน้า
นางฤๅษีหนึ่งองค์พระอนุชา ตลอดจนจนถึงกัญพระบุตร"¹

หลบฝาก

ตัวอย่าง "ชายขอลูกสาวท่านถึงหลบฝาก ยังแจะท่า

วานแล } พอ } หญิงให้ชายฝากบำเรอ แลทำกิน
 } แแม่ }

อยู่ควยกันเป็น 2 } ปี
 3 }

(กฎ. 2 น.260)

สำนวนว่า หลบฝาก มีความหมายตามพจนานุกรม ๆ ว่า "ประเพณีที่ชายเข้าไปอาศัยรับใช้การงานให้กับหญิง" ตามตัวอย่างข้างต้นนี้สำนวน หลบฝาก น่าจะมีความหมายตามพจนานุกรม ๆ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีคติอประเพณีเช่นนั้นแล้ว สำนวนนี้ก็คง เลิกใช้ไป เพราะเหตุดังกล่าว

¹ พระสุนทรโวหาร (ภู่), พระอภัยมณี, (พระนคร: คุรุสภา, 2493),

หลักแกราชการ

ตัวอย่าง "ควยผู้นั้นจะหลักแกราชการผู้เป็นเจ้าแล แล ผู้นั้นจึงไ้ให้การให้ผิคบ้านผิคค้ำบสนันน่อยาให้พึ่ง" (กฎ. 2 น.3)

สำนวนว่า หลักแกราชการ ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ตามตัวอย่างนี้ สำนวน หลักแกราชการ น่าจะมีความหมายว่า "เลี้ยงราชการ" ซึ่งเป็นสำนวนที่ใช้ในสมัยปัจจุบัน

หาปรกติกันไม่

ตัวอย่าง "แลหนึ่ง ณ เมืองกลางทุกวันนี้ ข้าฯ กับเจ้า-พระยากลางก็วิวาทกันหาปรกติกันไม่" (แถลง. ปี 3 ล.1 น.110)

สำนวนว่า หาปรกติกันไม่ ปัจจุบันไม่มีใช้ ตามตัวอย่างนี้ สำนวนดังกล่าวน่าจะหมายถึง "วิวาทกัน" ในสมัยปัจจุบันอาจใช้สำนวนว่า ไม่ปรองคองกัน แทนได้

ให้กำลัง

ตัวอย่าง "ถ้ากระลาการผู้ใดให้กำลังแก่ผู้ความผู้เท็จ ก็นสิ้นจาง" (กฎ. 1 น.19)

"ถ้ากระลาการผู้ใดให้กำลังแก่ผู้ความผู้เท็จ ก็นสิ้นจางหมีไ้ค้บั้งค้บั้งชาโดยพระธรรมสาคร" (กฎ. 2 น.124)

สำนวนว่า ให้กำลัง แปลตามตัวน่าจะหมายถึง "สนับสนุนให้มีความกล้ามากขึ้น" ตามตัวอย่างข้างต้นนี้สำนวนว่า ให้กำลัง, น่าจะแปลว่า "ช่วยเหลือ, เข้าข้าง, ลำเอียง ทำให้ฝ่ายนั้นชนะ" สำนวนนี้ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้แล้ว

ให้ขาด

ตัวอย่าง "แลบ้านสมสมกพรคพวกญาติลำเลอเท่านั้น ซึ่งพระราชทานให้ขาดให้ช่วยเป็นกำลังรักษา พระเจ้าแลสงฆ"

(ประชุมพระตำรา. น.78)

ส่วนว่า ให้ขาด ยังมีใช้อยู่ในสมัยปัจจุบัน แต่ไม่นิยมใช้เพราะในสมัยปัจจุบัน คำกริยาให้ แปลว่า "ไม่เอาคืน" หรือ "ให้ขาด" อยู่แล้ว จึงใช้คำกริยา ให้ แทน ให้ขาด ได้ แต่ถาให้ชั่วคราว ปัจจุบันจะใช้ว่า ให้ยืม ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ส่วนว่า ให้ขาด น่าจะหมายถึง "ให้เป็นสิทธิ์ขาด" คือให้กรรมสิทธิ์ ไม่เอาคืนอีกต่อไป ในสมัยปัจจุบันมี คำว่า ขาด ที่หมายถึง คืนไม่ได้ หรือไม่รับคืน ใช้ในส่วนว่า ขายขาด คำว่า ขาด ในส่วน ขายขาด กับในส่วน ให้ขาด น่าจะมีความหมายอย่างเดียวกัน

อยู่แก่ศีล, อยู่แก่ธรรม

ตัวอย่าง "อันวาทีพพัฒนาณัน คือพระภิกษุทรงธรรม

พรหมณาจารย์อันอยู่แก่ศีลแลพรศักรม แลนิก

ปราชราชบัณฑิตยอันอยู่แก่ธรรม"

(กฎ. 2 น.75)

ส่วนว่า อยู่แก่ศีล, อยู่แก่ธรรม ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ตามตัวอย่างข้างต้น นี้ อยู่แก่ศีล, อยู่แก่ธรรม น่าจะหมายถึง "ถือศีล, ปฏิบัติธรรม" ในสมัยปัจจุบันอาจใช้ ส่วนว่า มีศีล แทน อยู่แก่ศีล และ มีธรรม แทน อยู่แก่ธรรม หรืออาจใช้รวมว่า มีศีลธรรม ก็ได้

อยู่แต่สองตอสอง

ตัวอย่าง "ไปหาเมียทานถึงที่นอนในห้องอยู่แต่สองตอ

สองกัศิ"

(กฎ. 2 น.208)

ส่วนว่า อยู่แต่สองตอสอง ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ถ้าแปลตามรูปศัพท์ แต่ แปลว่า "เฉพาะ, เพียง" ฉะนั้น อยู่แต่สองตอสอง น่าจะแปลว่า "อยู่เพียงสองตอสอง" หรือ "อยู่กันสองตอสอง"



อยุธยา

ตัวอย่าง "ถาหญิงยังครองตัวอยุธยาด้ว ด้วก็กออกมา
อยู่กินควยหญิงอีกเลาไซ"

(กฎ. 2 น.224)

คำว่า ทา มีความหมายตามพจนานุกรม ๑ ว่า "อาการที่ร่อย, คอยอยู่"
สำนวน อยุธยา น่าจะเป็นสำนวนเดียวกับ อยุธยา และน่าจะมีความหมายว่า "อยู่คอย" หรือ
"คอย" ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวนว่า อยุธยา แต่จะใช้คำกริยา รอ หรือ คอย แทน

อยุธยาหลัง

ตัวอย่าง "มาตราหนึ่งผู้ใดไปการณรงคสงครามก็ตี โดย
เสด็จพระผู้เป็นเจ้าก็ตี ไปราชการก็ตี อยุธยาหลัง
มีผู้มาทำชุกควยเมียทานไซให้ใหม่หัวคน"

(กฎ. 2 น.208)

"มาตราหนึ่งหญิงใดด้วไปราชการ แลไป
ควยกิจหุระคาชายตาง เมืองอยุธยาหลังมีชุกชุกชาย
อื่น"

(กฎ. 2 น.213)

สำนวนว่า อยุธยาหลัง ตามความหมายในปัจจุบันน่าจะแปลว่า "อยุธยา หรือ
ตอมา" แต่ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ สำนวน อยุธยาหลัง น่าจะแปลว่า "อยุธยาหลัง"
สำนวนว่า อยุธยาหลัง ตามความหมายนี้สมัยปัจจุบันไม่ใช่แล้ว จะใช้สำนวนว่า อยุธยาหลัง
แทน

อยุธยาเลาไซ

ตัวอย่าง "อยุธยาเลาไซ เป็นชานานแลพระจวงเจ้าคิด
อานควยพระณไสมยุกโกมนาให้ตั้ง"

(ประชุมพระตำรา. น.66)

"อยุธยาเลาไซ เมื่อขณะออกเมืองราชแสน
ออกมากินเมืองพัทลุง"

(ประชุมพระตำรา. น.81)

สำนวนว่า อุยฺมาเลาไซฺร ตามตัวอย่างเหล่านี้ ใจขึ้นต้นความซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
การเลาออกจากความเดิม แต่กาลเวลาในความใหญ่ไม่ต่อเนื่องกับความเดิม ในสมัย
ปัจจุบันสำนวนนี้ไม่มีใช้ สำนวน อุยฺมาเลาไซฺร น่าจะมีความหมายว่า "อุยฺมา, ตอมา
หรือ ครั้นตอมา" ซึ่งเป็นสำนวนที่ใจกันอยู่ในสมัยปัจจุบัน

ออกทรพิษ

ตัวอย่าง "แลผู้ทวนั้นออกทรพิษให้นายเงินบอแก
ผู้ชาย" (กฎ. 2 น.302)

สำนวนว่า ออกทรพิษ ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ แต่จะใช้สำนวนว่า เป็นไซฺทรพิษ
แทน การที่สมัยอยุธยาใจสำนวนว่า ออกทรพิษ น่าจะเป็นเพราะ ไซฺทรพิษ เป็นโรคผิวหนัง
ชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นตุ่ม ๆ คำกริยาที่ไซฺรเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เป็นตุ่ม ๆ มักไซฺรว่า ออก
แปลว่า "เป็น" เช่น ออกฝีดาษ ออกหัด ออกเหือด ออกอีสุกอีใส เป็นต้น คำกริยา ออก
ในสำนวน ออกทรพิษ ก็น่าจะมีความหมายว่า เป็น เช่นเดียวกัน

อันมิตฺติ, อันมิกฺว

ตัวอย่าง "มันวากล่าวเกินเลยหยาบซา แลให้เครื่อง
อันมิตฺติแกพอตาแมยายก็คี่" (กฎ. 2 น.237)

"มาตราหนึ่งชายให้อันมิกฺวแกหญิงอันเป็นเมีย
ทาน ๆ ให้ใหม่ 100000 ถ้าหญิงหาตัวมิได้แลชาย
ให้อันมิกฺวให้ใหม่ 80000 ถ้าหญิงให้อันมิตฺติแกชาย
ใหม่ 120000 ถ้าหญิงเหมือนกันให้อันมิกฺวแก่กัน
ให้ใหม่ 70000 แล"

(กฎ. 3 น.158)

"มาตราหนึ่งกลางทานให้กินอันมิตฺติอันโสโครก
ให้ใหม่ 170000 วามาทั้งนี้แตนา 10 ไร่ขึ้นไป
ถึงนา 100 หนึ่ง"

(กฎ. 3 น.158)

ในสมัยอยุธยา มีสำนวนซึ่งน่าจะเป็นภาษาสุภาพในสมัยนั้น คือ สำนวนว่า อันมิตี และ อันมิกว ซึ่งไม่ปรากฏว่าหมายถึงอะไรแน่ แต่น่าจะหมายถึง "สิ่งที่ไม่ดี หรือ ไม่ควรพูด" อาจเป็น คำคำ ของโสโครก ของลับ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นของต่ำของไม่ดี ไม่ควรพูดหรืออ้างชื่อตรง ๆ จึงใช้ว่า อันมิตี อันมิกว แทนชื่อของเหล่านั้น ในสมัยปัจจุบัน สำนวนว่า อันมิตี อันมิกว ไม่ปรากฏที่ใช้

อับประโยชน์

ตัวอย่าง "ถนัดพลูกชายยังให้ไว้แก่ผู้รักษาพยาบาลก่อน
ถ้าผู้ใดแลยังพิภาษไซ้ ทานว่าผู้นั้นทำให้อับประโยชน์
พระราชทรัพย์" (กฎ. 2 น.143)

ตามตัวอย่างนี้ สำนวนว่า อับประโยชน์ น่าจะมีความหมายว่า "ไม่ได้ประโยชน์ ตามที่ควรได้" สำนวนนี้ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่แล้ว ในสมัยปัจจุบันมีสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่า อับ คือ อับโชค ขาดอับ ปัญญาอับ คำว่า อับ เหล่านี้แปลว่า "ไม่ได้ตามที่ควร, ไม่ปลอดโปร่ง, ไม่ดี"

เอาคำจ้งมันแมน

ตัวอย่าง "ทานว่าคนร้ายสำหาวให้เอาใส่ชื่อไว้ที่กลาง
มรคา ถ้ามีผู้คำไซ้เอาคำจ้งมันแมนจึงให้เอา
ออก" (กฎ. 2 น.156)

สำนวนว่า เอาคำจ้งมันแมน น่าจะมีความหมายตามตัวคือ เอาคำ หมายถึง "ให้ให้คำมั่นสัญญา" จ้งมัน หมายถึง "ให้มันคง" แมน หมายถึง "แน่นอน" ในสมัยปัจจุบันสำนวนนี้ไม่มีใช้ สำนวนว่า เอาคำจ้งมันแมน น่าจะมีความหมายตรงกับสำนวนในสมัยปัจจุบันว่า ให้รับรอง หรือ ให้รับประกันควยวาจา

เอาใจออกหาก

ตัวอย่าง "ท่านมีให้หญิงนั้นสงฆ์ขันธ์หลาย ท่านว่าชาย

นั้นเอาใจออกหากจากหญิงแล้ว" (กฎ. 2 น.232)

"ถ้าแลมันมีเต็มใจจะอยู่ควายนายเงิน ให้เอา

คำตัวมันจึงเต็มเพราะว่า เอาใจออกหากจากท่าน" (กฎ. 2 น.341)

คำว่า ออกหาก มีความหมายตามพจนานุกรม ๑ ว่า "แยกออกไปอีกส่วนหนึ่ง" ตามตัวอย่างนี้สำนวนว่า เอาใจออกหาก น่าจะหมายความว่า "ไม่ซื่อตรงต่อคนเดิม เอาใจไปฝากไปคนอื่น" ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวนว่า เอาใจออกหาก แต่จะใช้สำนวนว่า เอาใจออกห่าง แทน คำว่า ออกหาก กับ ออกห่าง มีความหมายเพี้ยนกันเล็กน้อยคือ ออกหาก หมายถึง "แยกออกไป" ส่วนออกห่าง หมายถึง "หลีกเลี่ยงมาให้ไกล" สำนวน เอาใจออกหาก ในสมัยอยุธยา กับสำนวน เอาใจออกห่าง ในสมัยปัจจุบัน จึงต่างกันที่ เลือกใช้คำคนละคำ

เอาตัวออกจากราชการ

ตัวอย่าง "สถานหนึ่งให้เอาตัวออกจากราชการเป็นไพร่" (กฎ. 2 น.6)

สำนวนว่า เอาตัวออกจากราชการ ตามตัวอย่างนี้ น่าจะมีความหมายว่า ปลดออกจากราชการ ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวนว่า เอาตัวออกจากราชการ แต่จะใช้สำนวนว่า ปลดออกจากราชการ แทน

เอาตัว

ตัวอย่าง "หญิงมีเอาตัวหาโทรมมิไค้ทั้งชายผู้ตัวใหม่นั้น

ก็หาโทรมมิไค้เลย" (กฎ. 2 น.239)

สำนวนว่า เอาตัว พจนานุกรม ๑ นิยามว่า "มีตัว" ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า เอาตัว แปลว่า "มีตัว" สำนวน เอาตัว ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว แต่ยังมีใช้อยู่ในภาษาภาคอีสาน เช่น ภาษารอยเอ็ด เป็นต้น

เอาเมือง

ตัวอย่าง "ศักราช 733 กุญศกสมเด็จพระบรมราชาธิราช
เจ้าเสด็จไปเอาเมืองเหนือ แลได้เมืองเหนือ

ศักราช 734 ทรคศก เสด็จไปเอาเมือง
นครพิงค์แลเมืองแสงเขราไคเมือง"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.93)

"ครั้งนั้นมหาธรรมาเอาเมืองซากังราวไค
แลจึงมาเอาเมืองสุโขไทย"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.95)

สำนวนว่า เอาเมือง ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ น่าจะมีความหมายว่า "ตีเมือง" สมัย
ปัจจุบันใช้สำนวนว่า ตีเมือง ส่วน เอาเมือง ไม่ใช่แล้ว

6.2 สำนวนสมัยอยุธยาซึ่งคล้ายกับสมัยปัจจุบันแต่ประกอบด้วยคำมากกว่าสมัยปัจจุบัน

สำนวนสมัยอยุธยาบางสำนวนมีรูปเกือบเหมือนกันกับสำนวนสมัยปัจจุบัน และใช้ในความหมายอย่างเดียวกับสำนวนสมัยปัจจุบันซึ่งคล้ายกันนั้น แต่สำนวนสมัยอยุธยาเหล่านั้นประกอบด้วยคำมากกว่าสำนวนสมัยปัจจุบัน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้สำนวนประเภทดังกล่าวในภาษาสมัยอยุธยา

ขอยืมเอา, ยืมเอา

ตัวอย่าง "แลจะขออาศัยพระยานายทวนขอยืมเอาเงิน

เหรียญ 20 ภากรา"

(แถลง. ปี 2 ล.3 น.128)

"ควยข้าพเจ้าไคยืมเอาเงิน ณเมืองมังกลา

เป็นเงิน 400 รุปี"

(แถลง. ปี 2 ล.3 น.135)

ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า ขอยืมเอา และ ยืมเอา ใน
สมัยปัจจุบันจะใช้ว่า ขอยืม และ ยืม แทน โดยไม่มีคำว่า เอา

ชนข้างควยกัน

ตัวอย่าง "ครั้งนั้นเจ้าอายุพญา แลเจ้าผู้พญาพระราช-
กุมารทาน ชนข้างควยกัน ณ สะพานป่าถาน" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.94)

"แลจึงทานในทอพระเจศีสองพระองค์สรวม
ที่เจ้าพญาอายุแลเจ้าพญาผู้ชนข้างควยกัน ถึง
อะนิจภาพตำบลป่าถานนั้น" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.94)

ส่วนว่า ชนข้างควยกัน มีใช้ในสมัยอยุธยาตั้งตัวอย่างข้างต้นนี้ แต่ในสมัย
ปัจจุบันจะใช้ส่วนว่า ชนข้างกัน ไม่มีคำว่า ควย

ชิงเอาเมือง

ตัวอย่าง "ศักราช 830 ชวคศก ครั้งนั้นมหาราชท้าวบุญ
ชิงเอาเมือง เชียงใหม่แกท้าวลูก" (ประชุมจดหมายเหตุ. น.95)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้ส่วนว่า ชิงเอาเมือง แปลว่า "แย่งเมือง หรือ
ชิงเมือง" และใช้คู่กับคำบุพบท แก เป็น ชิงเอาเมือง...แก ในสมัยปัจจุบันจะใช้ส่วนว่า
ชิงเมือง แทน และจะใช้คู่กับคำบุพบท จาก เป็น ชิงเมือง...จาก ไม่ใช่
ชิงเมือง...แก

ค่าน้ำตอกัน, ค่าน้ำแกกัน

ตัวอย่าง "มาตราหนึ่ง ถ้าจะพิสูทอุยเพลิงค่าน้ำตอกัน
ให้กระลาการหมายให้แก่นายประกันให้เรียกเอา
เงิน" (กฎ. 2 น.104)

"อนึ่งถ้า }
 โจท }
 จำเลย } จะถึงพิสูทค่าน้ำแกกัน

ให้กระลาการปักหลักหางกัน 6 ศอก" (กฎ. 2 น.107)

ในสมัยอยุธยาเมื่อคนสองคนค้ำน้ำเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน จะใช้สำนวนว่า ค้ำน้ำต่อกัน หรือ ค้ำน้ำแกกัน ก็ได้ คำว่า ต่อ และ แก ในสมัยอยุธยา มีความหมายว่า "กระทำซึ่งกันและกัน ต่อสู้ ชัดแย้ง" เช่น ต่อปาก ต่อรบ วิวาทแกกัน ทำร้ายแกกัน เป็นต้น ตามตัวอย่างข้างต้นนี้สมัยอยุธยา ใช้สำนวนว่า ค้ำน้ำต่อกัน และ ค้ำน้ำแกกัน สมัยปัจจุบัน จะใช้สำนวนว่า ค้ำน้ำกัน แทน ไม่ต้องมีคำว่า ต่อ หรือ แก

ต่อเถียงกัน

ตัวอย่าง "ใหญ่กระบอกและนายความทั้งสองและนายสมุน
โหน่งควยกันคดีแลชอบ โหน่งอุยอุยหาต่อเถียง
กัน" (กฎ. 2 น.112)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า ต่อเถียงกัน แปลว่า "เถียงกัน" ในสมัยปัจจุบัน ใช้ว่า เถียงกัน ไม่ใช่คำว่า ต่อ เพราะคำว่า กัน มีความหมายว่า "กระทำซึ่งกันและกัน" อยู่แล้ว และ เถียง ก็เป็นกริยาที่ต่อมีผู้กระทำสองฝ่าย ต่อเถียงกัน กับ เถียงกัน จึงน่าจะมีความหมายเหมือนกัน แต่เมื่อพิจารณาความหมายอีกนัยหนึ่ง คำว่า ต่อ แปลว่า "เพิ่มให้ยืคออกไป" สำนวน ต่อเถียง อาจมีความหมายว่า "เถียงกันไม่เลิก" โดยนัยนี้จะเห็นได้ว่าสำนวน เถียงกัน ในสมัยปัจจุบันไม่เน้นความหมายว่า "เพิ่มให้ยืคออกไป" อย่างในสำนวน ต่อเถียง สมัยปัจจุบันมีสำนวนที่คล้ายกับ ต่อเถียง คือ ต่อล่อต่อเถียง แปลว่า "เฝ้าล่อเฝ้าเถียงไม่หยุดหย่อน"

ตามมี, ตามมีใน

ตัวอย่าง "คือหาว่ามีไค้มังคัมบัญชาตามมีในถ้อยคำ

สำนวน 1"

(กฎ. 2 น.189)

"แลข้าพเจ้าคัดรายยื่นให้ตามมีบัญชาท่านผู้ตาย"

(แถลง. ปี 3 ล.1 น.129)

"ให้ส่งให้แก่คุณลามารกันตามมีหนังสือมานี้"

(แถลง. ปี 3 ล.1 น.139)

สำนวนว่า ตามมี และ ตามมีใน ที่ปรากฏในตัวอย่างข้างต้นนี้ สมัยปัจจุบันไม่ใช่
แต่จะใช้คำว่า ตาม แทน โดยไม่ต้องเติมคำว่า มี หรือ มีใน เข้าไปคยอย่างใน
สมัยอยุธยา

ที่ ณ เมือง

ตัวอย่าง "ถึงมาตราพระยาไทยจะมาแขกเสกทะเลมา
ที่ ณ เมืองกลางนั้น จะโคกด้วเกรงแกแขกเหล่านี้
หามีไค"



(แดง. ปี 3 ล.2 น.82)

ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า ที่ ณ เมือง แปลว่า "ที่เมือง"
ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่คำบุพบท ณ แต่จะใช้ว่า ที่เมือง คือใช้คำว่า เมือง เป็นกรรมของ
กริยา ที่ ไม่ใช่ตามหลังคำบุพบท ณ

เท่านั้นกันเอง

ตัวอย่าง "แต่ห้ามปรามเขามาว่าไม่ใหญ่คนนั้นก็ไม่พูด
มันจะพูดก็กลัวเกินนายสั่ง เท่านั้นกันเอง" (จคทหมายหลวงอุดม. น.131)

"ทำไมไม่เขียนมันเสียสัก 10 ที่ 20 ที่เล่า
มันลงมาถึง เรือแล้วก็หายโกรธเสีย เท่านั้นกันเอง" (จคทหมายหลวงอุดม. น.199)

"ครั้นอ่านจบแล้วทรงตรัสว่าเปลาที่เดียว ว่า
ไปเท่านั้นกันเอง" (จคทหมายหลวงอุดม. น.215)

ตามตัวอย่างเหล่านี้สำนวนว่า เท่านั้นกันเอง ซึ่งใช้ในสมัยอยุธยา น่าจะมีความ
หมายเท่ากับสำนวนว่า เท่านั้นเอง ซึ่งใช้ในสมัยปัจจุบัน สำนวนว่า เท่านั้นกันเอง ใช้
สมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ในภาษาพูดของเด็กกรุงปัจจุบัน สำนวนนี้ยอส์ลงอีก เช่นพูดว่า "มา
สองคนเอง" แทน "มาสองคนเท่านั้นเอง" เป็นต้น

นักไป

ตัวอย่าง "คิดทำเรือใบใหญ่ขึ้นไว้ คราวต้องการ
เอาใบใช้แล้วก็ใช้ไม่ได้ โทกโทนักไป เล็กก็เล็ก
นักไป"

(จดหมายหลวงอุดม. น.112)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า นักไป ซึ่งน่าจะแปลว่า "เกินไป" ในสมัย
ปัจจุบันจะใช้คำว่า ไป หรือ คำว่า นัก เพียงคำเดียวเช่น เล็กนัก โทนัก เล็กไป โทไป
ไม่ใช่รวมกันว่า นักไป อย่างในสมัยอยุธยา

ประสงค์แก่นใจ

ตัวอย่าง "จึงเจ้าสภานักก็ตามว่า ซึ่งเจ้าจะไปนี้

ประสงค์แก่นใจ"

(ประชุมพระตำรา. น.75)

"พระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการตรัสถาม

พระรามนักปราชญ์ว่า เขามานี้ประสงค์แก่นใจ" (ประชุมพระตำรา. น.76)

สำนวนว่า ประสงค์แก่นใจ ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ตามตัวอย่างข้างต้นนี้
สำนวนว่า ประสงค์แก่นใจ น่าจะแปลว่า "ต้องการอะไร" ในสมัยปัจจุบันอาจใช้สำนวน
ว่า ประสงค์สิ่งใด แทนได้

เป็นทามกลาง

ตัวอย่าง "แลตั้งจิตรไว้ในมณฑลเบกษาให้แน่นแล้วจึง

พิจารณาตัดสิ้นเป็นทามกลาง"

(กฎ. 1 น.52)

ตามตัวอย่างนี้สำนวนว่า เป็นทามกลาง น่าจะแปลว่า "ยุติธรรม, หรือ เป็นกลาง"
สำนวนว่า เป็นทามกลาง ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ แต่จะใช้สำนวนว่า เป็นกลาง แปลว่า
"ไม่เขาข้างฝ่ายใด" แทน

มีภาษีกำไร

ตัวอย่าง "ถ้ากบิตันจะเอนคูกี้ให้จักขาวสารมาจงชา
มากให้ทัน ๓ เดือน 12 ช่างขึ้นนี้ เห็นว่าจะมี
ภาษีกำไรมาก"

(แดง. ปี 3 ล.1 น.113)

ตามตัวอย่างนี้ส่วนว่า มีภาษีกำไร ในสมัยอยุธยา น่าจะแปลว่า "ได้กำไร"
ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่ส่วนว่า มีภาษีกำไร แต่จะใช้ว่า มีกำไร หรือ ได้กำไร แทน
โดยไม่ต้องเติมคำว่า ภาษี สมัยปัจจุบันนี้ส่วนว่า มีภาษี แปลว่า "ได้เปรียบ, มีทาง
ชนะ, เหนือกว่า" เช่น "ที่นางสาว ก. รักนาย ข. ไม่รักนาย ค. ก็เพราะนาย ข.
มีภาษีตรงที่มีบิคารำรวย" เป็นต้น

มีโทษ

ตัวอย่าง "ให้กราบทูลสนองขอพระราชทานพระราช
กัลปนา 200 มีโทษ"

(ประชุมพระตำรา. น.78)

"ถึงเมืองนนทบุรี ๗ วันเสาร์เดือนยี่ขึ้น 3 ค่ำ

เพลายายประมาณ 2 โมงมีโทษ"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.59)

"เวียนเทียนสมโภชพระราชสาสน์แล้วลงไปถึง

เมืองธนบุรีเพลายาย 5 โมงมีโทษ"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.59)

ส่วนว่า มีโทษ ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ ส่วนว่า มีโทษ
ซึ่งใช้ในสมัยอยุธยา น่าจะแปลว่า "กวา" หรือ "เศษ" ในสมัยปัจจุบันอาจใช้คำว่า เศษ
แทนได้

วิวาทแก่กัน, วิวาทกัน

ตัวอย่าง "มาตราหนึ่งผิวเมียวิวาทแก่กันชายหยาบชา

ที่คา } แลญาติแห่งหญิงก็ตี"
พอตา }
แมยาย }

(กฎ. 2 น.34)

"แล้วอาหารในกรมศพุนับนุกหม่ววาทแกกันั้น
 ขุนวิจารณ์จ้งฟ้องให้กราบทูลพระกรรณว่ามิพระ-
 โยการ"

(กฎ. 2 น.7)

ตามตัวอย่างข้างต้นนี้สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า วิวาทแกกั ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่
 สำนวนนี้ แต่จะใช้ว่า วิวาทกัน คือไม่มีคำบุพบท แก ในสมัยอยุธยานอกจากใช้สำนวนว่า
วิวาทแกกั แล้ว ยังมีสำนวนว่า วิวาทกัน ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง "มาตราหนึ่งวิวาทกันในสถานที่แห่งมีคักคี่

วิวาทกันในทางสามแพร่งคักคี่"

(กฎ. 2 น.103)

จะเห็นได้ว่า สมัยอยุธยาใช้ทั้งสำนวนว่า วิวาทแกกั และ วิวาทกัน ส่วนสมัย
 ปัจจุบันใช้เฉพาะสำนวนว่า วิวาทกัน เท่านั้น

สมรสด้วยกัน

ตัวอย่าง "มาตราหนึ่งชายทหารหญิงทหารสมรสด้วยกัน

เกิดลูกหญิงชาย"

(กฎ. 2 น.8)

"สองสมรสด้วยกันมีบริคนทั้งสองข้าง"

(กฎ. 2 น.245)

สำนวนว่า สมรสด้วยกัน สมัยปัจจุบันไม่มีใช้ แต่จะใช้ว่า สมรสกัน คือ ไม่มี
 คำว่า ด้วย อย่างในสมัยอยุธยา

6.3 สำนวนสมัยอยุธยาซึ่งคล้ายกับสมัยปัจจุบันแต่ประกอบด้วยคำน้อยกว่าสมัยปัจจุบัน

ในสมัยอยุธยามีสำนวนบางสำนวนซึ่งมีรูปเกือบเหมือนกันกับสำนวนสมัยปัจจุบัน
 และใช้ในความหมายอย่างเดียวกับสำนวนสมัยปัจจุบัน แต่สำนวนสมัยอยุธยาเหล่านั้นประ-
 กอบด้วยคำน้อยกว่าสมัยปัจจุบัน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้สำนวนสมัยอยุธยาดังกล่าว

ทอดึง

ตัวอย่าง "นายกำปั่นตนหนวามาทุกครั้ง ทอดึง เกาะมัน
แล้วจึงข้ามไปเมืองโยเกตรา"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.59)

ตามตัวอย่างนี้ในสมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า ทอดึง มีความหมายว่า "เมื่อถึง" หรือ "ต่อเมื่อถึง" ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวนว่า ทอดึง แต่นิยมใช้สำนวนว่า ต่อเมื่อถึง คือ มีคำว่า เมื่อ เพิ่มอีกคำหนึ่ง

ทันที

ตัวอย่าง "ข้าพเจ้าไปถึงจะพ้นไปที่เคียว จะไต่กลับมา
ทันทีทันมรสุมแลการบ้านเมืองกลาง"

(แดง. ปี 3 ล.1 น.124)

สำนวนว่า ทันที ตามตัวอย่างนี้มีไต่หมายถึง "โดยฉับพลัน หรือ ทันใด" แทน
จะมีความหมายว่า "ทันการณ ทันเหตุการณ์ หรือ ทันท่วงที" ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวน
ว่า ทันที ตามความหมายนี้ แต่จะใช้สำนวนว่า ทันท่วงที แทน คำว่า ที ในสำนวนเหล่านี้
เดิมอาจหมายถึง "เวลา" ทันที หมายถึง "ทันเวลา" ก็ได้ เช่นเดียวกับคำว่า ที ใน
สำนวน ขอบที ซึ่งแปลว่า "เวลาที่เหมาะ"

ไปบก

ตัวอย่าง "กองทัพพระยาไทรยกมาตีอ้ายแขกที่กะบังปาสู
แตกหนีไป อ้ายตนกูอัปคุดลาหนีไปบก จะไปทาง
กลามุด"

(จดหมายเหตุหลวงอุดม. น.143)

ตามตัวอย่างนี้สำนวนว่า ไปบก หมายถึง "ไปทางบก" ในสมัยปัจจุบัน สำนวนนี้
ไม่มีใช้ แต่จะใช้สำนวนว่า ไปทางบก แทน ในสมัยปัจจุบัน ถ้าเกี่ยวกับเส้นทาง จะใช้
ว่า ไปทาง เช่น ไปทางบก ไปทางน้ำ ไปทางอากาศ เป็นต้น แต่ถาเกี่ยวกับพาหนะ
อาจใช้ว่า ไปทาง หรือ ไป ก็ได้ เช่น ไปทางรถ-ไปรถ, ไปทางเรือ-ไปเรือ, ไปทาง

เครื่องบิน-ไปเครื่องบิน, ไปทางรถไฟ-ไปรถไฟ เป็นต้น ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ สมัย
อยุธยาใช้คำว่า ไป กับ เส้นทาง คือ ไ้ ไป บก ได้

ไ้

ตัวอย่าง "ถ้ามันมีลูกไ้ ให้เอาทรัพย์สินไ้ ไ้ แก ลูก มัน" (กฎ. 2 น.237)

ส่วนว่า ไ้ ในสมัยปัจจุบันไม่มีไ้ แต่จะไ้ว่า ไ้ ให้ แก แทน คำว่า แก
ในสมัยสุโขทัยที่ไ้ในความหมายว่า ให้ เช่น ปรากฏข้อความในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำ-
แหง¹ ว่า "กูไ้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก พอก กูไ้ไ้หมากสมหมากหวาน อันไ้คอรอย
กินดี กูเอามาแก พอก กูไปตีหนังวังช้างไ้ กูเอามาแก พอก" ตามตัวอย่างนี้ สมัยสุโขทัย
ใช้คำว่า แก แปลว่า "ให้" เอามา แก คือ เอามา ให้ นอกจากนั้นส่วนว่า ไ้
ที่แปลว่า "ไ้ให้แก" ในศิลาจารึกหลักเดียวกันนั้นก็มีไ้ เช่น "ช้างขอ ลูกเมีย เปี้ยขาว
ไพรฟ้าข้าไท ป่าหมากป่าพลู พอไ้ มัน ไ้ แก ลูก มัน สิ้น" ส่วน ไ้ ในสมัยสุโขทัย
น่าจะมีความหมายว่า "ไ้ให้ หรือ ไ้ให้แก" ในสมัยปัจจุบันจะไ้ส่วนว่า ไ้ ให้ หรือ
ไ้ ให้ แก แทนส่วนว่า ไ้ ในสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยาถึงกล่าว

เอา

ตัวอย่าง "ห้ามมิให้เอา ไ้ เชิง เรือน เชิง (เรือ) งาน สพ

มาตราสรรพวิไ้สรยรังดินถนนเมือง" (ประชุมพระตำรา. น.24)

ตามตัวอย่างนี้ส่วนว่า เอา ไ้ สมัยอยุธยาไ้ในความหมายว่า "เอาไปไ้"
สมัยปัจจุบันไม่มีไ้ส่วนว่า เอา ไ้ แต่จะไ้ว่า เอา ไป ไ้ แทน

¹ จารึกพ่อขุนรามคำแหง, ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 (พระนคร: กรุงเทพมหานคร พิมพ์, 2512). [คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ ดร. ทอคำวรรณ]

6.4 ส่วนนสนมยอชยาซงกลายกบสมยบัจจบันแตเรยงคําสบที่กน

ในภาษาสมยอชยามีส่วนนประ เภทหน่งซงประกอบควยคํามีรูปเหมมอส่วนนสมยบัจจบัน แตเรยงคําสบที่กนกับภาษาสมยบัจจบัน ส่วนนเหล่านนี้เปนสงที่ทาให้ภาษาสมยอชยากับสมยบัจจบันแตกตางกน ประการหน่ง ความแตกตางกนในเรองการเรยงลําคบคําเชนนนี้เปนความนยมของแตละสมย แตมิไคทาให้ความหมายตางกน ทอไปนนี้เปนทวอยางการใชส่วนนคังกลาวในภาษาสมยอชยา

คินเอา

ทวอยาง "หญิงมีฐนัวอื่นทาโทษมิไค แลซนหมาก 3 ซน
นนั้นชายจะคินเอามิไค" (กฎ. 2 น.268)

"มาตราหน่งผู้ไคเสนทแกทาน ยกภรรยาคัง
ชีวิตริให้แกทานควยเสนทแลว แลอยูมาจะคินเอา
เลา ทานวาจะคินมิไคเลย" (กฎ. 3 น.156)

ตามทวอยางซางตนนี้สมยอชยาใชคําวา คินเอา แเปลวา "เอาคิน" สมยบัจจบันไมใชส่วนนวา คินเอา แตจะใชส่วนนที่เรยงคําสบที่กนเปน เอาคิน

คินเอา...มา

ทวอยาง "ชายพูกจาเกยวพาลพอลวงลูกสาวหลานสาว
ทานภาไปทาฐเมีย แลพอมแมพองหญิงมีฐนนั้นคินเอา
หญิงนั้นมาไวเรื่อน" (กฎ. 2 น.273)

"เจาเรื่อนนั้นแตงบุตรทานใหม่สามี่ ครันอยู
มาบิคามาณการทานจะคินเอาบุตรของทานมาไซ
ทานวาคินเอาหญิงนั้นมาไค" (กฎ. 2 น.280)

ตามทวอยางซางตนนี้ส่วนนวา คินเอา...มา นาจะมีความหมายวา "เอา...คินมา" ในสมยบัจจบันไมไซวา คินเอา...มา แตจะใชส่วนนวา เอา...คินมา

จับไตตัว

ตัวอย่าง "แลท้าวผาคองนั้นแตก แลจับไตตัวหายพญา
แลเสนาขุนหมื่นครั้งนั้นมาก"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.93)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า จับไตตัว + กรรม แปลว่า "จับตัวได้"
ในสมัยปัจจุบันเรียงคำเป็น จับตัว + กรรม + ไต คือเอากรรมแทรกไว้ระหว่างคำว่า ไต
กับคำว่า ตัว และสับที่ ไตตัว เป็น ตัวไต ถ้าพิจารณาทั้งสองสำนวนนี้จะเห็นว่า มีการ
แยกคำต่างกัน คือสำนวน จับตัวไต น่าจะแยกเป็น จับไต + ตัว(กรรม) ส่วน จับตัว...
ไต น่าจะแยกเป็น จับ + ตัว(กรรม) + ไต คือสมัยอยุธยาใช้กริยา จับไต และใช้ ตัว
เป็น กรรม ส่วนปัจจุบันใช้กริยา จับ และมี ตัว เป็นกรรม แล้วเติมคำว่า ไต เข้าข้าง
ท้าย การใช้คำกริยาที่ต่างกันเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การเรียงคำในสำนวนทั้งสอง
ต่างกันได้

ตานคอ

ตัวอย่าง "แลทแกลวทหารชาวเมืองกลางใครบพุงตาน
คอควยพมา"

(แกลง. ปี 3 ล.1 น.107)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า ตานคอ ซึ่งน่าจะมีความหมายดังนี้
ตาน คือ "ตานทาน, รับมือ" คอ คือ "สู้รบ" สมัยปัจจุบันนิยมใช้ว่า คอตาน แปลว่า
"สู้รบตานทาน, สู้รบป้องกันไว้" ซึ่งเป็นสำนวนที่เรียงคำสับที่กันกับสำนวน ตานคอ ใน
สมัยอยุธยา

ไปเสียไหน

ตัวอย่าง "ถามนายหลิวว่าเอาอำแดงคงทองนั้นไปเสีย
ไหน"

(แกลง. ปี 3 ล.1 น.140)

"มหาคาตกใจกลัวยกมือค่านับผิดกิจสมณะ เขา
ชักว่าไต่เงินทองเอาไปเสียไหน"

(ความทรงจำ. น.8)

ตามตัวอย่างนี้สำนวนว่า ไปเสียไหน มีความหมายเท่ากับ "ไปเสียที่ไหน" ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวนว่า ไปเสียไหน แต่นิยมใช้ว่า ไปเสียที่ไหน หรือ ใช้สำนวนซึ่งเรียงคำสลับที่กันคือ ไปไหนเสีย แทน

ไม่ได้

ตัวอย่าง "ให้กบิตันวิรสเนเอาตัวนายเรือบาทวาสงให้
แกกรมการ จึงกรมการกับกบิตันวิรสเนจะไม่ได้
วิวาทแก่กันสืบไป"

(แถลง. ปี 3 ล.2 น.102)

คำว่า ไม่ ในสำนวนว่า ไม่ได้ ตามตัวอย่างนี้จะทำหน้าที่ขยายคำกริยา วิวาท เพื่อแสดงความหมายปฏิเสธคือ ไม่วิวาท ไม่น่าจะขยายคำกริยา ได้ ในสมัยปัจจุบันถ้าคำว่า ไม่ อยู่หน้าคำกริยาคำใด จะทำให้ความหมายของคำกริยานั้นเป็นปฏิเสธ ถ้าอยู่หน้าคำกริยา ได้ เป็น ไม่ได้ ก็แสดงการปฏิเสธกริยา ได้ คือ "ไม่ได้ทำกริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมีอุปสรรค" เช่น ไม่ได้กินไม่ไดนอน หมายความว่า "อยากกินอยากนอนแต่มีอุปสรรค" และอาจใช้แสดงอดีตที่เป็นปฏิเสธก็ได้ เช่น "เมื่อวานนี้ฉันไม่ได้ไปงานเพื่อน" "ฉันไม่ได้คิดถึงเขาเลย" เป็นต้น ตามตัวอย่างข้างต้นนี้เนื่องจากต้องการปฏิเสธคำกริยา วิวาท ในสมัยปัจจุบันจึงใช้คำว่า ไม่ หน้าคำกริยา วิวาท เป็น ไม่วิวาท และเอาคำว่า ได้ ไปไว้หน้าคำว่า ไม่ เป็นจะได้ไม่วิวาท

ในสมัยอยุธยา คำว่า ไม่ได้ อาจถือเป็นคำปฏิเสธเช่นเดียวกับคำว่า ไม่ หรือ มิ ก็ได้ เช่น

ตัวอย่าง "ผู้ใดมีคดีมาฟ้องร้องเรียนหาความแก่ทาน
แห่งหนึ่งแล้วยังไม่ได้พิจารณาสำเร็จ แลไปฟ้อง
ร้องเรียนแห่งหนึ่งเล่า ทานว่าทำดังนี้เป็นสองสาร" (กฎ. 2 น.31)

ตามตัวอย่างนี้ ยังไม่ได้พิจารณาสำเร็จ น่าจะแปลว่า "ยังพิจารณาไม่สำเร็จ" คือ พิจารณาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จ

บางกรณีสมัยอยุธยาใช้คำว่า ไม่ แยกกันกับ คำว่า ได้ เป็น ไม่...ได้ ในสมัยปัจจุบันจะใช้ว่า ไม่ได้ เช่น

ตัวอย่าง "ณเดือนอายุปีจอกลับไปตีเมืองศรีสัตนาคนหุต

ยังตั้งมั่นลอมอยู่แรมปี ยังไม่เข้าเมืองได้" (ความทรงจำ. น.7)

ตามตัวอย่างนี้ในสมัยปัจจุบันไม่ใช้ว่า ยังไม่เข้าเมืองได้ แต่จะใช้ว่า ยังเข้าเมืองไม่ได้ ในสมัยปัจจุบันส่วนานว่า ไม่ได้ เมื่อปรากฏหน้าคำกริยา แสดงว่า "ยังไม่ได้กระทำกริยานั้น" ถ้าปรากฏหลังคำกริยา แสดงว่า "ได้พยายามกระทำกริยานั้นแต่ไม่สำเร็จ, ไม่สามารถทำ" เช่น "เขาทำเลขไม่ได้" หมายความว่า "เขาพยายามทำเลขแล้วแต่ไม่สำเร็จ" หรืออาจแสดงความหมายห้ามปราม หรือบอกว่าการกระทำกริยานั้นเป็นอันตราย เช่น "อาหารจานนี้กินไม่ได้" อาจหมายความว่า "ห้ามกิน" หรือ "อาหารเป็นพิษ" ก็ได้

ยั้งระคม

ตัวอย่าง "ตั้งคายนันคลอกรามัญยั้งระคมลูกปืนตกใน

กำแพงเสียงสนั่นหวั่นไหว"

(ความทรงจำ. น.13)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้ส่วนานว่า ยั้งระคม แปลว่า "ยั้งเข้ามาอย่างหนัก" ในสมัยปัจจุบันจะใช้ส่วนานที่เรียงคำสับที่กัน คือ ใช้ว่า ระคมยั้ง แทน ส่วนานว่า ยั้งระคม ในสมัยอยุธยา ประกอบด้วยคำกริยา ยั้ง และ คำขยายกริยา ระคม ส่วนคำว่า ระคม ที่เป็นกริยามีความหมายว่า รวม เช่น ระคมกำลัง ส่วนาน ยั้งระคม จึงฟังดูเข้าที่กว่า ส่วนาน ระคมยั้ง

สงบพายุ

ตัวอย่าง "จึงเรือมาตองพายุแลครั้นสงบพายุแล้วจึงเจ้า
สามีกิ่งลงไป"

(ประชุมพระตำรา. น.75)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า สงบพายุ แปลว่า "พายุหยุดพัก" ใน
สมัยปัจจุบันจะใช้สำนวนซึ่งเรียงคำสับที่กันคือใช้ว่า พายุสงบ จะเห็นไควาในสำนวน
ทั้งสองนี้ สมัยอยุธยาใช้คำกริยาสงบเป็นกริยาสกรรม ส่วนสมัยปัจจุบันใช้เป็นกริยาอกรรม
คำกริยา สงบ ที่ใช้เป็นกริยาสกรรม ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่กับพายุ แต่ใช้กับคำนามคำอื่น
เช่น สงบปาก สงบคำ สงบจิตสงบใจ สงบอารมณ์ เป็นต้น คำกริยา สงบ ในสำนวน
เหล่านี้ แปลว่า "ทำให้สงบ, ระวัง"

ออนใจ

ตัวอย่าง "ไปมาหาสู่ทูลจาวากลาวเกี่ยวเจียงหญิงออนใจ
เชื้อพังคำชาย"

(กฎ. 2 น.261)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า ออนใจ แปลว่า "เสียคำอ่อนนอนไม้ไค้,
ออกสงสารไม้ไค้" ในสมัยปัจจุบัน ออนใจ หมายถึง "เหน้อยใจ, เหน้อยหน่าย" สำนวน
ว่า ออนใจ ตามตัวอย่างนี้ ในสมัยปัจจุบัน จะใช้สำนวนซึ่งเรียงคำสับที่กัน คือใช้ว่า ใจออน
แทน

6.5 สำนวนสมัยอยุธยาซึ่งเป็นสำนวนที่มีคำหรือข้อความอื่นแทรกอยู่

สำนวนประเภทนี้ประกอบด้วยคำซึ่งใช้เข้าคู่กันเสมอ แต่คำที่มาประกอบกันเป็นสำนวนนั้นอยู่แยกกัน คือมีคำหรือข้อความอื่นแทรกอยู่ แต่ก็ยังคงมีลักษณะเป็นสำนวน เพราะคำที่มาประกอบกันนั้นเป็นคำซึ่งปรากฏรวมกันเสมอและมีความหมายคงที่ สำนวนชนิดนี้ในสมัยปัจจุบันยังมี ๒ มาก บางสำนวนมีถ้อยคำความหมายคล้ายกับสำนวนในภาษาสมัยอยุธยา ต่างกันที่การเรียงลำดับคำบ้าง จำนวนคำที่มาประกอบกันเป็นสำนวนมีมากหรือน้อยกว่ากัน คำหนึ่งหรือสองคำบ้าง และบางครั้งสมัยปัจจุบันก็ใช้สำนวนอื่นซึ่งไม่คล้ายคลึงกับสำนวนสมัยอยุธยาที่มี ข้อแตกต่างนี้เป็นเครื่องบอกสมัยของภาษาไปอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้จะยกตัวอย่างการใ้สำนวนชนิดนี้บางสำนวนที่ปรากฏใ้ในภาษาสมัยอยุธยามาเปรียบเทียบกับสำนวนในภาษาสมัยปัจจุบัน

จ๊ก...ไ้หมา

ตัวอย่าง --"แลชาวเจ้าจ๊กไ้ลูกแดงเงินแลไ้โกไ้หมาแกทาน

ลูกแดงเงิน 50 ลูก ไ้ 100 ตัว ไ้หมาแกทานเป็น

กับชาวพลงกอน"

(แถลง. ปี 3 ล. 2 น. 83)

ตามตัวอย่างนี้ในสมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า จ๊ก...ไ้หมา ในสมัยปัจจุบันใช้สำนวนที่คล้ายกันแต่เรียงคำสลับกันคือ จ๊ก...มาไ้ ทั้งสองสำนวนนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน

กู...ถูก

ตัวอย่าง "ถ้ามันผู้ใดไปมีไ้ลลามามีไ้บอก ทานว่าผู้นั้น

กูกระลาการถูกไ้ให้จำมันไว้คุมวันไปวันมา" (กฎ. 2 น. 135)

"วิวาทตักกันไ้ในกระลาการทามมีฟัง ทานว่า

กูกระลาการถูก" (กฎ. 2 น. 169)

"ทานว่าอย่าไ้ทาคาตัวมันผู้ตายแก่ผู้ไ้ไ้เลย

เพราะผู้ไ้ไ้ทั้งควางมันเสียผู้ไ้พรหลวงถูก" (กฎ. 2 น. 304)

ตามตัวอย่างนี้ในสมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า กู...ถูก ซึ่งน่าจะแปลว่า "กูถูก, กูหมิ่น, หมิ่นประมาท" เมื่อพิจารณาโดยตำแหน่งของคำจะเห็นไ้ควา หลังคำว่า กู เป็นคำนามซึ่ง

ทำหน้าที่เป็นกรรม คำว่าดูจึงเป็นกริยากรรม เขียนเป็นแผนภูมิไต่ดังนี้ ดู + กรรม + ถูก
 ในสมัยปัจจุบันใช้สำนวนว่า ดูถูก + กรรม คือใช้คำว่า ดูถูกเป็นคำกริยาคำเดียว ส่วน
ดู...ถูก ในสมัยอยุธยา น่าจะมีความหมายตามคำว่า "ประมาณค่าต่ำกว่าที่ควร หรือไม่เห็น
 ค่า" เมื่อใช้กับผู้มีบรรดาศักดิ์ก็มีความหมายว่า "ไม่นับถือเขาตาม" บรรดาศักดิ์" จึงนับ
 เป็นการ "สบประมาท"

ไต่ตัว...ตาย

ตัวอย่าง "แลพญาใสแกวแลพญาคำแหงเจ้าเมืองชา-
กักราวออกทอรบทาน ๆ ไต่ตัวพญาใสแกวตาย" (ประชุมจดหมายเหตุ. น. 93)

ตามตัวอย่างนี้สำนวนว่า ไต่ตัว...ตาย น่าจะมีความหมายว่า "ฆ่าและไต่ศพไว้"
 คือไต่ตัว เมื่อตายแล้ว เทียบไต่กับสำนวน จับเป็น, จับตาย จับเป็น คือ "จับไต่ตัวขณะที่ยัง
 เป็นอยู่" จับตาย คือ "จับไต่ตัวเมื่อตายแล้ว" ส่วน ไต่ตัว...ตาย ก็น่าจะมีความ
 หมายว่า "จับไต่ตัวเมื่อตายแล้ว" เช่นเดียวกับสำนวน จับตาย

ประคิษฐาน...ไว้ในที่, ประคิษฐาน...ในที่

ตัวอย่าง "ศักราช 847 พรสงศก พระราชโอรสทหารลา
 พระพนทวคแลประคิษณารพระองคนั้นไว้ในที่พระมหา
อุปราช" (ประชุมจดหมายเหตุ. น. 96)

"ครันนั้นนันประคิษณานสมเจทนอพุทฆางกุรเจา
ในที่อุปราชแลให้เสคจชันไปครองเมืองพิศณุโลก" (ประชุมจดหมายเหตุ. น. 97)

ตามตัวอย่างนี้ ประคิษฐาน...ไว้ในที่, หรือ ประคิษฐาน...ในที่ น่าจะแปลว่า
 "แต่งตั้ง...ไว้ในตำแหน่ง, หรือ แต่งตั้ง...เป็น" ส่วนนี้น่าจะใช้เฉพาะการแต่งตั้ง
 เจ้านายชั้นสูงเท่านั้น คงไม่ใช้กับการแต่งตั้งสามัญชน ในสมัยปัจจุบันสำนวนนี้ไม่มีใช้ อาจ
 ใช้สำนวนว่า แต่งตั้ง...เป็น แทนได้

ยัง...จะ

ตัวอย่าง "จึงพระรามนักปราชญ์ว่า ยังขาดอักษรเจ็ดตัว

จะครบ"

(ประชุมพระตำรา. น. 76)

ตามตัวอย่างนี้สำนวนว่า ยัง...จะ น่าจะแปลว่า "ขาดจำนวนไป หรือ ต้องหา
เพิ่มอีก" ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวนว่า ยัง...จะ แต่จะใช้ว่า ยัง...อีก...จึงจะ เช่น
"ยังขาดอักษรเจ็ดตัวจะครบ" สมัยปัจจุบันจะใช้ว่า "ยังขาดอักษรอีกเจ็ดตัวจึงจะครบ"

เวน...ให้แก่...คิน, เวนให้แก่...คิน

ตัวอย่าง "เมื่อเขามาทรงจิ้งรูให้เวนทางนั้นให้แก่นาย

เกาคิน"

(กฎ. 3 น. 74)

"จึงสิ้นเบียดสินไหมพินยนั้นแล้วให้เอาคนร้าย

เวนให้แก่เจ้าซาเจ้าไฟคิน"

(กฎ. 2 น. 152)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า เวน...ให้แก่...คิน และ เวนให้แก่...คิน
น่าจะแปลว่า "คินให้ หรือ ส่งคินให้" ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวนนี้แต่จะใช้ว่า คิน...ให้
หรือ คิน...ให้แก่แทน คำว่า คิน ในสำนวนดังกล่าวนี้ น่าจะมีความหมายว่า "เอากลับไป
ให้เจ้าของ" เวนให้แก่...คิน จึงน่าจะหมายถึง "ให้...กลับไป" สมัยปัจจุบันนิยมเรียง
ลำดับคำว่า คิน...ให้

เสีย...แก่

ตัวอย่าง "อนึ่งในเดือน 3 นั้นพญาละแวกยกพลมาเมือง

เพชรบุรี ครั้งนั้นเสียเมืองเพชรบุรีแก่พญาละแวก"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น. 101)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า เสีย...แก่ ซึ่งน่าจะแปลว่า เสีย...ให้
แก่" ในสมัยปัจจุบันไม่นิยมใช้สำนวนว่า เสีย...แก่ แต่จะใช้สำนวนว่า เสีย...ให้แก่ แทน
หรืออาจใช้สำนวนว่า เสียแก่แทน เสีย...แก่ ก็ได้ เช่น "ครั้งนั้นเมืองเพชรบุรีเสียแก่พญา
ละแวก" เป็นต้น หรืออาจพูดเสียใหม่โดยเอาบุคคลผู้ได้รับขึ้นเป็นประธานของประโยค เช่น
พญาละแวกคือเมืองเพชรบุรีได้" เป็นต้น

6.6 สำนวนความเปรียบ

สำนวนความเปรียบมี 2 ประเภท ๆ หนึ่งใดก็แต่สำนวนซึ่งถ้าแปลตามตัวหนังสือจะมีความหมายอย่างหนึ่ง แต่พจนานุกรมได้ประสงค์ความหมายตามตัวหนังสือ หากแต่ใช้สำนวนเช่นนั้นเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น หรือหมายถึงสิ่งอื่น การเปรียบเทียบชนิดนี้เป็นการเปรียบเทียบโดยนัย คือไม่พูดตรง ๆ ว่าอะไรเปรียบกับอะไร ผู้ฟังต้องคิดเปรียบเทียบเอาเอง สำนวนความเปรียบอีกประเภทหนึ่งมีคำซึ่งแสดงความหมายเปรียบเทียบอยู่ด้วย เช่น รจกกับ, เทจ, กุจ เป็นต้น ความเปรียบประเภทนี้เป็นการเปรียบเทียบโดยตรง คือบอกให้ทราบว่าอะไรเปรียบกับอะไร ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงสำนวนความเปรียบทั้งสองประเภทนี้ และจะโดยยกตัวอย่างของสำนวนบางสำนวนซึ่งสมัยอยุธยาถึงสมัยปัจจุบันใช้ต่างกัน กับจะยกตัวอย่างของสำนวนความเปรียบที่มีใช้เฉพาะสมัยอยุธยา ไม่มีใช้ในสมัยปัจจุบัน ซึ่งอาจเรียกว่า ความเปรียบพหุสมัย (dead metaphor) มาเพื่อให้เห็นความคิดและถ้อยคำซึ่งคนสมัยอยุธยาใช้ในการเปรียบเทียบ

6.6.1 สำนวนความเปรียบโดยนัย

สำนวนชนิดนี้บางสำนวนอาจปรากฏในภาษาพูด แต่ไม่นิยมใช้ในภาษาเขียน และบางสำนวนคนสมัยปัจจุบันอาจไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่แจ่มแจ้งก็มี ซึ่งแสดงว่าสำนวนเหล่านี้กำลังจะสูญไปจากภาษาสมัยปัจจุบันต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้สำนวนความเปรียบโดยนัยในภาษาสมัยอยุธยา

นั่งซัง

คัดอยู่ "ณวันพุธเดือน 4 แรม 15 ค่ำ พระยาธรรม"

ขึ้นนั่งซังแจกเงินขางใน"

(ความทรงจำ. น. 14)

สำนวนว่า นั่งซัง พจนานุกรมฯ ให้ความหมายว่า "เขาอยู่ในที่ซึ่งไม่มีใครจะทำอันตรายได้แล้ว" ตามตัวอย่างนี้สำนวน นั่งซัง น่าจะมีความหมายตามพจนานุกรมว่า นั่งซัง เป็นสำนวนเปรียบเทียบได้มาจากการเล่นควดซึ่งเป็นหมากกระดานชนิดหนึ่ง ซัง เป็นตำแหน่งในการเล่นควด นั่งซัง หมายถึง "อยู่พ้นอันตราย, ใครไล่ออกไม่ได้" สำนวนนี้สมัยปัจจุบันไม่ใช้แล้ว เว้นแต่ในการเล่นควด.

เป็นแผ่นดินเดียว

ตัวอย่าง "อนึ่งแผ่นดินเมืองศรีเนาวศรีบริหาณครแลแผ่นดิน

เมืองคีตมาศไสเปนแผ่นดินเดียวแลว"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น.4)

ตามตัวอย่างนี้คำว่า แผ่นดิน หมายถึง "เมือง" และสำนวนว่า เป็นแผ่นดินเดียว มิได้มีความหมายว่า "มีพื้นดินติดต่อกันเป็นผืนเดียว" แต่มีความหมายโดยนัยว่า "เป็นไมตรีกัน" คือไปมาหาสู่กันได้ในเมืองของอีกฝ่ายหนึ่ง เหมือนกับเป็นเมืองของตนราวกับว่าเมืองทั้งสองนั้นเป็นเมืองเดียวกัน สมัยปัจจุบันไม่ใช่สำนวนนี้ แต่พูดว่า มีสัมพันธไมตรีกันเป็นต้น

มาสองปาก

ตัวอย่าง "มาตราหนึ่งมันรับทุกขวาคคีต่างทานยังไม่

เสร็จมันเวนให้เจ้าทุกคนมันผู้รับทุกขมาสองปาก"

(กฎ. 2 น. 170)

สำนวน มาสองปาก ตามตัวอย่างนี้แปลตามปริบท น่าจะมีความหมายว่า "ตกลงทะเลง" คือ เชื่อคำพูดไม่ได้ แต่ไม่ปรากฏว่าเหตุใดจึงเทียบกับมาสองปาก ถ้าพิจารณาเทียบกับสำนวน ลามมาสองปาก ในสมัยปัจจุบันน่าจะหมายความว่า ผู้รับทุกขนั้นทำให้เจ้าทุกขไม่มีทางสู้คดีได้ เหมือนลามมาสองปาก แต่เนื่องจากในตัวอย่างนี้ไม่มีคำว่า ลาม สำนวนนี้อาจหมายความว่า ผู้รับทุกขเป็นมาสองปาก คือ พูดสองครั้งไม่ตรงกันเหมือนน้ำที่มีสองปาก สำนวนนี้อาจเป็นสำนวนเปรียบเทียบอันเกี่ยวข้องกับนกสองหัวก็ได้

รบสูเอาเมืองเป็นโลง

ตัวอย่าง "คุณพิพัฒน์ตามแลวกราบทูลว่าไม่หนี่หามิใดคิด

จะรบสูเอาเมืองเป็นโลง"

(จดหมายเหตุหลวงอุดม. น. 84)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้สำนวนว่า รบสูเอาเมืองเป็นโลง น่าจะมีความหมายว่า "สูตาย" หรือ "เอาเมืองเป็นที่ตาย" สำนวนนี้สมัยปัจจุบันไม่ใช่

เพลาหนาเหล่าหนาเขา

ตัวอย่าง "ไม่พอที่พอทางเอาเลยมาเป็นไม่ได้ จะมา

กล่าวความวิวาทกันเมื่อเพลาหนาเหล่าหนาเขา

อย่างนี้หากวไม่ ชอบแต่จะช่วยกันคิดให้พรักพร้อม

จัดแจงการรักษาบ้านรักษาเมือง"

(จดหมายเหตุหลวงอุดม. น. 121)

ตามตัวอย่างนี้สำนวนว่า เวลาหน้าเวลาหน้าเขา น่าจะมีความหมายว่า "เวลา-
หน้าสี่หน้าขวาน, หรือ ยามคัมภีร์" ในวิทยานิพนธ์ของ นางสาววัลยา วิมุกตะลพ สำนวน
นี้มีใช้ในความหมายอื่นคือ แปลว่า "อยู่ต่อหน้าสำหรับอาหาร" และโดยยกตัวอย่างจากเรื่อง
สามก๊ก ดังนี้

ตัวอย่าง "อยู่มานานหนึ่งโหล่แดงโตะแล้วให้หาขุนนาง
ผู้ใหญ่ผู้น้อยมา แลขุนนางทั้งปวงเกรงตั้งโตะสั้น
ก็พากันไปฉวนคอกไม้หนึ่งลอมจะกินโตะ ตั้งโตะ
เห็นขุนนางพร้อมแล้วก็ถือกระบี่ออกมา จึงห้าม
วาทยาเพอเสพยสุธา เราจะปรึกษาราชการขอ
หนึ่งก่อน... แลวอองอุนจึงว่าวันนี้เป็นหน้าเหล่า-
หน้าขาวอยู่ ถ้าจะปรึกษาขอราชการก็ให้คงไว้วัน
อื่นเถิด"

(สามก๊ก. น. 41 - 2)

ตามที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง สำนวนหน้าเหล่าหน้าขาว ยังใช้
ในความหมายตามตัวหนังสืออยู่ แต่ในสมัยรัชกาลที่สาม ใช้เป็นสำนวนความเปรียบมีความ
หมายในทางร้าย คือ "เวลาที่กำลังมีอันตราย, คัมภีร์"

เอาเลือดกับปู

ตัวอย่าง "อายแขกมันตีกรรณเอาแตกเข้าไป รับรบสู้อยู่
กับบ้านเมืองหรืออย่างไร พระยาเทพเหลียวมา
ถามพระนรินทร์ ทรงศรีสว่างกลับฉินหน้าไปถามหา
เอาเลือดกับปูทำไม"

(จดหมายเหตุฯ น. 130)

ตามตัวอย่างนี้สำนวนว่า เอาเลือดกับปู น่าจะแปลว่า "เคี้ยวเข็ญให้เขาบอกสิ่งที่
เขาไม่รู้" ในสมัยปัจจุบันมีสำนวนว่า หาเลือดกับปู แปลว่า "จะเอาสิ่งที่เขาไม่มีให้" แต่ไม่
นิยมใช้ในความหมายว่า "เคี้ยวเข็ญให้เขาทำสิ่งที่เขาทำไม่ได้" อย่างในสมัยอยุธยา

6.6.2 สำนวนความเปรียบโดยตรง

สำนวนชนิดนี้ในสมัยอยุธยามีทั้งที่เหมือน คล้ายและต่างกับสมัยปัจจุบัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

แกว เทาผลหมากรัง

ตัวอย่าง "มีครูยทองครูยโหมเท่าใสกองเชิง ปลายงามี่

แกว เทาผลหมากรัง"

(ประชุมจดหมายเหตุ. น. 66)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาเปรียบเทียบ แกว ว่ามีขนาดเทาผลหมากรัง ความเปรียบนี้ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ และคนรุ่นปัจจุบันส่วนมากไม่เข้าใจ จึงนับได้ว่าเป็นความเปรียบพจนานุกรมในสมัยอยุธยาความเปรียบนี้คงทำให้เห็นภาพได้ดี เพราะการกินหมากเป็นประเพณีนิยมอย่างหนึ่งของคนไทย แต่ในสมัยปัจจุบันชาวไทยไม่นิยมการกินหมาก ศัพท์ที่เกี่ยวกับหมากจึงมีผู้นอยลง

หมากสูง หมายถึง "หมากที่สูง หรือ แก้วจืด มีสีส้มแดง" คำว่าหมากสูงมีความหมายตามอักขรวิธานครุฑที่ว่า "คือลูกหมากแกวสูง เปลือกแดง, เขาเรียกหมากสูงเพราะเปลือกมันแดง" การที่สมัยอยุธยาเปรียบเทียบขนาดของแกวกับขนาดของหมากสูง น่าจะเป็นเพราะคนทั่วไปรูขนาดของหมากสูงอยู่แล้ว

ช่างทองาควายต่อเขา

ตัวอย่าง "เหตฺวาวัวทกัณ เหมือน ช่างทองาควายต่อเขา

ต่างคนต่างตีพันแทงต่อกัน"

(กฎ. 3 น. 205)

ตามตัวอย่างนี้ในสมัยอยุธยาเปรียบการวิวาทกันว่า เหมือนช่างชนกัน หรือควายชวิดกัน คือทั้งสองฝ่ายต่างพยายามทำร้ายกันไม่ใช้ทำข้างเดียว สำนวนความเปรียบนี้ในสมัยปัจจุบันไม่มีใช้ อาจเป็นเพราะคนสมัยปัจจุบันไม่ใกล้ชิดกับสัตว์พวกนี้อย่างสมัยอยุธยา เพราะช่างไม่ใช้สัตว์ที่ใช้ในการสงครามเหมือนสมัยก่อน และคนสมัยปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้เห็นช่างชนกัน ส่วนควายก็มีใช้เฉพาะในชนบท คนในเมืองส่วนมากไม่เคยเห็นควายชวิดกัน สิ่งใดที่คนมิได้เห็นกันจนเป็นของชินตาแล้ว เมื่อนำมาใช้เปรียบเทียบกับยอมไม่เกิดภาพในใจ

สิ่งที่นำมาใช้เปรียบเทียบจึงต้องเป็นสิ่งที่คนทั่วไปคุ้นเคยในสมัยอยุธยา ช่างชนกกันหรือควาย
ชวักกันคงเป็นสิ่งที่เห็นกันจนชิน จึงนำมาใช้เป็นเครื่องเปรียบเทียบเป็นส่วน ช่างตอง
ควายตอง ดังตัวอย่างข้างต้น

บาทหอบฟาง

ตัวอย่าง "เพราะว่าเป็นเขยตะไภญาติพี่น้องพ้องพันชกกัน
เอง แลหาสินมรดกนั้นคจคังบาทหอบฟาง ทานจึงมิ
ให้ตั้งใหม่ให้แก่กัน"

(กฎ. 3 น. 51)

ตามตัวอย่างนี้ สมัยอยุธยาเปรียบเทียบญาติพี่น้องที่วิวาทกันด้วยเรื่องมรดก
เหมือน บาทหอบฟาง คือเห็นของที่มีค่าน้อยว่าเป็นของที่มีค่ามาก การที่สมัยอยุธยาใช้ส่วน
ความเปรียบว่า บาทหอบฟาง น่าจะเป็นเพราะ คนบา คือคนที่ทำการโดยขาดสติสัมปชัญญะ
ของที่มีค่าน้อยมีราคาน้อย เช่น ฟางขาว ก็เอามาโอบอุมไว้เหมือนเป็นของที่มีค่ามาก คนที่
ทะเลาะวิวาทกันเพราะแย่งของที่มีค่าน้อย สมัยอยุธยาจึงเปรียบว่าเหมือน บาทหอบฟาง ด้วย
ส่วนว่า บาทหอบฟาง ในสมัยปัจจุบัน ใช้เปรียบคนที่ชอบถือของพระรุ้งพระรังจนคนอื่นมองดู
เกะกะ แต่ไม่ใช่เปรียบคนที่เห็นของมีค่าน้อยเป็นของมีค่ามากอย่างในสมัยอยุธยา ตามตัว
อย่างนี้ บาทหอบฟาง ใช้กับญาติพี่น้องที่วิวาทกันเพราะมรดก สมัยอยุธยาคงเห็นว่าความเป็น
ญาติพี่น้องกันมีค่างกว่ามรดก การยอมทิ้งความเป็นญาติเสียเพื่อสิ่งที่มีค่าน้อย จึงเหมือนกับ
เป็นคนบา เพราะคนที่ไม่น่าจะทิ้งของที่มีค่ามากเพื่อของที่มีค่าน้อย และเนื่องจากญาติที่ทะเลาะ
กันเพราะมรดกนั้นเป็นผู้พยายามแย่งสิ่งที่มีค่าน้อย จึงเปรียบได้กับ บาทหอบฟาง

ยกภูเขา

ตัวอย่าง "หรือเป็นอย่างไรให้ไต่ความจริงเป็นแน่ไต่
จะสร้างพระทัยดิน ทรงพระวิตกลงนั๊กหนา เหมือน
กับยกภูเขาที่เดียว"

(จดหมายเหตุหอสมุด. น. 141)

ตามตัวอย่างนี้สมัยอยุธยาใช้ส่วนความเปรียบว่า ยกภูเขา ซึ่งน่าจะแปลว่า
"โล่งอก, สิ้นวิตก, หรือสบายใจ" ในสมัยปัจจุบันมีส่วนคล้ายกันคือ เหมือนยกภูเขาออก
จากอก แปลว่า "หายอึดอัด โล่งใจ"

รักเหมือนหนึ่งรักแก้ว

ตัวอย่าง "เขายังไม่เคยทางทะเลสุดสำทนมกันไปให้
ดี ให้มีจิตรักใคร่พรพลเหมือนหนึ่งรักแก้ว ถ้าใช้
สอยไม่ได้การแล้วก็ตัดหัวมันเสีย"

(จดหมายหลวงอุคม. น. 93)

ตามตัวอย่างนี้ สมัยอยุธยา ใช้สำนวนความเปรียบว่า รักเหมือนหนึ่งรักแก้ว หมายความว่า "รักและถนอมเหมือนกับของมีค่า" สมัยปัจจุบันไม่นิยมใช้สำนวนนี้แล้ว

หวานราวกับน้ำตาลทราย

ตัวอย่าง "ทรงศรีสว่า มันวากลาวเข้ามาหวานนักหนา
ราวกับน้ำตาลทรายที่เคี้ยว"

(จดหมายหลวงอุคม. น. 57)

ตามตัวอย่างนี้ สมัยอยุธยา ใช้สำนวนความเปรียบว่า หวานราวกับน้ำตาลทราย สมัยปัจจุบันนิยมใช้สำนวนความเปรียบว่า หวานราวกับน้ำตาล ไม่ใช่เฉพาะว่าเป็น น้ำตาลทราย อย่างในสมัยอยุธยา

หักไฟหัวลม

ตัวอย่าง "ถ้าคิดทำให้เป็นอย่างนี้ไปได้ เหมือนกับหัก
ไฟหัวลมที่เคี้ยว"

(จดหมายหลวงอุคม. น. 320)

ตามตัวอย่างนี้ สมัยอยุธยา ใช้สำนวนว่า หักไฟหัวลม มีความหมายว่า "รีบทำลาย
เหตุร้ายเสียแต่ตนก่อนที่เหตุร้ายนั้นจะขยายใหญ่โตขึ้น เหมือนกับรีบดับไฟเสียก่อนที่ลมจะพัด
มาและทำให้ไฟนั้นลุกลามมากขึ้นจนดับไม่ได้" ในสมัยปัจจุบันนิยมใช้สำนวนว่า ตัดไฟต้นลม
ไม่นิยมใช้ว่า หักไฟหัวลม.